
รายงานการประชุมสภาองคํการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำนักงานเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบยีบวา่ระการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัวสิามญั (สมัยที ่ ๑) ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑ 0 .0 0  น. 
ณ ฟอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

ระเบยีบวาระที ่ ๑ 

ระเบยีบวา่ระที ่ ๒

ระเบยีบวาระที ่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เร่ืองทีป่ระธานจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ

รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕
เม่ือ'วันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๕

เร่ืองท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 

จ้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายดามจ้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๓ ญัตติขออนุมัติแล้Iขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
จ้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๔

๓.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามจ้อบัญญัติองค์การปริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๕ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๖ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่าง บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี -  
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำ๓อเกิน จังหวัดลำปาง

เรื่อง!!น ๆ (ล้ามี)



รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัวสิามญั (สมัยท่ี ๑) ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑ 0 .0 0  น. 
ณ หอ้งประซมสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม 
๑.นายถาวร 
๒.นายบุญเลิศ 
๓.นางสุปราณี 
๔.นายอำนวย
๕.นายวสันต์
๖.'นายภูมิลิทธ้ี 
๗.นางฉันทพัฒน์ 
๘.นายประสิทธ้ิ 
๙.ร.ต.ท.วิลาศ 
๑๐.นายนิธิกร 
๑๑.บายสมคิด 
๑๒.นางสาวคุภารนันท์ 
๑๓.ร.ต.อ.พซร 
๑๔.นายธรรมรักษ์ 
๑๕.นายพิเซฐ 
๑๖.นายมิตร 
๑๗.นายชาญณรงค์ 
๑๘.นายธนาวุฒิ 
๑๙.นายพงษ์พันธ์ 
๒๐.นายชาตรี 
๒๑.นางธยานี 
๒๒.นายธรรมการ 
๒๓.นายประหยัด 
๒๔.นายบุญเนตร 
๒๕.นายกฤศน์วัต 
๒๖.นายเชน 
๒๗.นายปีสันธน์

บปุผาเจริญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
เกิดมูล ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
อัครธรรมคิลปี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
โนปิง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
เตซะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
จันทร์ทา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
จิตปล้ืม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
เช้ือจ๋ิว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกนิ

ไชยวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกนิ
เขียงพรหม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
มาเรยีน ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมท่ะ
เป็งขวัญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
กุญขร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
พทิยาธำรง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื
ศรีโรจนกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
แลสันกลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหา้งฉัตร
เตซะอุ่น ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
ประสาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงปาน
ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
รัตนวราภรณ ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ



๒

ผูล้าประชุม
๑.นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ้ี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมอืงลำปาง
๒.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว

ผู้จาดประชุม
๑.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมพ่ริก

ผู้เจ้าร่วมประชุม
๑.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายลัพธวิทย์ จรรยาวจิิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๗.นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๙.นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๐.นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๑.นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๒.นางณซิาภา วนะรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๑๔.นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดช้ือ
๑๔.นางอุษณย์ี ม่ิงเช้ือ ตำแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายจัดจ้าง
๑๖.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาบ
๑๗.นายเหมณกรณี เสมบาง ตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายวิจัยและประมวลผล
๑๘.นายชูตักด้ิ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
๑๙.นางสาว'ชณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๐.นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๑.นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายลำรวจและออกแบบ
๒๒.นายวัฒนา สอนดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๒๓. นายวุฒินันท์ อรรคเดโซ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
๒๔.นางดวงดาว อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๔. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
๒๖.นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด



๓

ผูเ้ขา้รว่มประขมุ
๒๗.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๘.นางสาวณศิภัสร์ จิรพิมลศักด้ี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๒๙.นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
๓๐.นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
๓๑.นางสาวอริสรา แก้วปีง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๓๒.นางสาวหน่ีงฤทัย สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบีองกันและควบคุมโรค
๓๓.นายธนขาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
๓๔.นายสุรเซษฐ์ ซ่ือตรง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายการศึกษาฯ
๓๔.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง นกัวิซาการคอมพวิเตอร์ขำนาญการ
๓๖.นางสาวอโณทัย ไซยวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ
๓๗.นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๘.นางวนิดา เพซรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๙.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการขำนาญงาน
๔๐.นายพรฑศพล ฃมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๑.นางแสงดาว จรรยาวฒัน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
๔๒.นางสาวนพมาศ ขัยยาดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๓.นางสาวภาวิณี ต๊ะเฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๔.นายจักรพงษ์ กาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๔.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๔๖.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
๔๗.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ซ่วยนักจัดการงานท่ัวไป
๔๘.นางศรสวรรค์ ธยิา ตำแหน่ง ผู้ซ่วยประซาสัมพันธ์

เร่ิมประขุม เวลา ๑๐.๐0 น.
เมือ่สมาขกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง มาประขุมครบองค์ประชมุจำนวน 

๒๗ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเขิญสมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประขุม
นางสมพร กาไวย ์ บดันีส้มาขกิครบองคป์ระขมุแลว้ ขอเรยีนเชญิทา่นถาวร บปุผาเจรญิ ประธานสภา
เลขานกุารสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนจุดเทียนธูปบูฃาพระรัตนตวัยและท่าหน้าท่ี

ประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระ
นายถาวร บปุผาเจรญิ วนันีเ้ปนีการประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั สมัยท่ี ๑
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕: ผมขอดำเนนิการประขุมสภาตามระเบยีบวาระ
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานสภาแจง้ตอ่ทีป่ระขมุ
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เร่ืองแรก รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบช้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีได้รับอนุมัติ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔ 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอยีด ดังน้ี 
๑. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คร้ังท่ี ๑) ในคราวประขุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน 
๗๖ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบส่ีล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืน 
เจ็ดพันบาทถ้วน) และอบจ.ลำปางได้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ 
โครงการ เป็นเงิน ๘,๙๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเถ้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) คงเหลือ 
โครงการท่ีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๔ โครงการ 
เป็นเงิน ๕๕,๙๔๗,๐๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านเถ้าแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) และใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ไดด้ำเนนิการเบกิจา่ย จำนวน ๗๓ โครงการ 
จำนวน ๕๒,๖๕๐,๓๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนห้าหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน)
คงเหลือจำนวน ๑ โครงการ จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปคือ โครงการ 
ก่อสร้างอาคารบิองกันตล่ิงพงัลำนํา้แม่เรียง ช่วงบ้านป่าป๋อ หมู่ท่ี ๓ ตำบลเสริมขวา 
อำเภอเสรมิงาม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๔๒๓,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนสองหม่ืน 
สามพันบาทถ้วน)
๒.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คร้ังท่ี ๓) ในคราวประขุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท (เถ้าสิบล้านหน่ึงแสน - 
ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ 
เบกิจา่ย จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวน ๘๒,๒๕๗,๖๐๐.๒๔ บาท (แปดสิบสองล้าน - 
สองแสนหา้หมืน่เจ็ดพนัหกรอ้ยบาทย่ีสบิสีส่ตางค)์ คงเหลอืจำนวน ๑ โครงการ 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ โครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม่สุก 
โดยทำการก่อสร้างระบบน้ําประปา และระบบกระจายน้ําประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก 
หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖ บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ท่ี ๑๒ 
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้หม่ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๗,๓๑๑,๐๗๗.๑๖ บาท (สิบเจ็ด - 
ล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน ๓ งวดงาน จำนวน ๑๑,๖๗๐,๘๑๑.๒๔ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน- 
แปดร้อยสิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค์) คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกจำนวน ๒ งวดงาน
จำนวน ๕,๖๔๐,๒๖๕.๙๒ บาท (ห้าล้านหกแสนส่ีหม่ืนสองร้อยหกสิบห้าบาท -
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เก้าสิบสองสตางค์)
๓.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ใข้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (คร้ังท่ี ๒) ในคราวประซุมสภาสมัย 
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวน 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทล้วน) เพ่ือดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โควิด ๑๙ ใหก้บัประซาซนจงัหวดัลำปาง และในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ 
ดำเนนิการเบกิจา่ย จำนวน ๔๙,๔๔๒,๓๖๔ บาท (ห้าสิบเก้าล้านส่ีแสนห้าหม่ืนสองพัน-

ระเบียบวาระท่ี ๒

สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ไดด้ำเนนิการเบกิจา่ย 
จำนวน ๔๔๘,๑๓๗.๘๔ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนแปดพันหน่ึงร้อยสามสิบเจ็ดบาท- 
แปดสิบส่ีสตางค์) ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๙,๙๘๙,๔๙๗.๑๖ บาท (เกา้ลา้นเกา้แสน - 
แปดหม่ืนเก้าพันส่ีร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์)รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีแจก 
หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ท่ีกองคลัง 
เร่ืองท่ีสอง รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแก้ไข 
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) คร้ังท่ี ๑ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ท่ีประขุมได้ 
รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ีแจก หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
สอบถามได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒
รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๕
- รายงานการประขุม มีท้ังหมด ๒๓ หน้า เซิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประขุมขอเชิญ 
-ไม่มี-
-หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประขุมผมจะขอมติในท่ีประขุม 
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๔๖๔ โปรดยกมือ เห็นขอบ ■ จำนวน ๒๔ เสยีง-
-สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปพี.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๔๖๔ โปรดยกมือ -ไม่มี-



๖

มติท่ีประ,ชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก
คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

นายถาวร บุปผาเจริญ -ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติ ขออนมัุติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-เนือ่งจากใน๓.๑ มีเร่ืองแก้ไขจำนวน ๒ เร่ือง ซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์
เหมือนกัน ฝ่ายบริหารจะได้แถลงรวม 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในคราว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เหน็ชอบอนมุติัใหข้ยายเวลาเบกิจ่ายเงิน 
กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ได้แก่
๑. กองพัสดุและทรัพย์สิน ตามบัญชีโอนคร้ังท่ี ๓๒/ ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที ่ ๒ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน 
๘๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสอืท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามบัญชีโอนคร้ังท่ี ๓๓/ ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน 
๘๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๑๓ ลงวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕
เน่ืองจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเหตุผล 
และความจำเปน็ ดังน้ี
๑.สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ข้ึนใหม่ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔โดยปรับลดราคาครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง จากเดมิ ๘๕๔,๐๐๐ บาท ปรับลดเป็น ๘๕๐,๐๐๐ บาท แต่ 
คุณลักษณะเฉพาะไม่เปล่ียนแปลง กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร รายจ่ายใหถู้กตอ้ง
นายกอบจ.ลำปาง ๒.รายการครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่งดังกล่าว เป็นการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ี

ผูกพัน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) 
คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวับท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซ่ึงในทางปฏิบัติไม่ 
สามารถโอนลดงบประมาณไต้ กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองการสิกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม จะดำเนินการควบคุมการจัดซ้ือครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่งดังกล่าว ให้มี 
ราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐บาท 
อย่างเคร่งครัด เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมิติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การ 
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายการท่ีไต้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิ 
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำไต้ต่อเม่ือไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลา 
การเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายถาวร บปุผาเจริญ - ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๒

มิถุนายน ๒๕๖๕ และท่ีลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๑๓ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว'น้ัน 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือ จะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี - 
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

น ติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำซ้ีแจง งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารไต้แถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๑๓ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
-ต่อไป ๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตาม'ข้อบัญญัติองค์การ'บริหาร 

ส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



นายถาวร บ'ุปผาเจรญิ -ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ

(สมัยที' ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ.๒๕:๖๔ เม่ือวันทีพ่ธุที ่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕;๖๔ 
เหน็ขอบอนมุตัใิหก้นัเงินกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ตามบญัชโีอนงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๗๙/ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๖๔ กอง 
ชา่ง งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟา้และ 
วทิย ุ รายการที ่ ๓ คา่จดัซือ้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจาก 
ลำนกังบประมาณไดป้รับปรงุบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑซ์ืน้ไหม ่ ณ ธนัวาคม พ.ศ. 
๒๔๖๔ โดยปรบัเพ ิม่ราคาเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ จากเดมิ ๔๔,๔๐๐ บาท เปน็ราคา 
๔๘,๔๐๐ บาท แตค่ณุลกัษณะพืน้ฐานไมเ่ปลีย่นแปลง ซึง่ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ
ดงักลา่วเปน็งบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๔ ซึง่ได้กันเงินกรณไีม่ได้ก่อหน้ี 
ผูกพันไว้ กองชา่งจงีมคีวามจำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตัง้รายการใหมใ่นปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ สมทบเพ่ิมอีก ๓,๐๐๐ บาท 
จึงขอโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด 
งานก่อสร้าง 
ค่าใช่สอย
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๓๖ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 
เพือ่จา่ยเปน็คา่สมทบคา่จดัซือ้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ (ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจำป ี ๒๔๖๔ และสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท ในคราวประขมุสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) คร้ังที ่ ๓ ประจำป ี พ .ศ.๒๔๖๔ เมือ่วนัทีพ่ธุที ่ ๒๙ 
กนัยายน พ.ศ.๒๔๖๔) เนือ่งจากสำนกังบประมาณไดป้รบัปรงุบญัชรีาคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ข้ึนใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ โดยปรบัเพิม่ราคาเครือ่งกำเนนิไฟฟา้จากเดมิ 
๔๔,๔๐๐ บาท เป็นราคา ๔๘,๔๐๐ บาท แต่คุณลักษณะพ้ืนฐานไม่เปล่ียนแปลง เพ่ือให้ 
การดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรียบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่ายดงักล่าว 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายถาวร บุปผาเจริญ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลง ไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเซิญ - ไม่มี

-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อนัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อนัญญติ้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๑๓๖๓
ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง(ประธานสภาฯ)
-ต่อไปขอมอบหมายให้นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง คนท่ี ๑ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเพ่ือทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประชุมใน 
ระเบยีบวาระที ่ ๓ ข้อ ๓.๓ ถึง ๓.๔

นายบญุเลศิ แสนเทพ -ต่อไป ๓.๓ ญตัต ิ ขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงดำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตาม 
รองประธานสภาฯ ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔
-ญัตติน้ีมี'จำนวน ๖ เร่ือง กองสาธารณสุข จำนวน ๑ เร่ือง กองช่าง จำนวน ๒ เร่ือง 
และกองการภิกษาฯ จำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ 
-ฃอเซิญฝ่ายบริหารแถลงกองสาธารสุข

นางสาวตวงรัตน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใน

คราวประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่วันพธุที ่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๔ มมีตเิหน็ขอบ 
อนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน กองสาธารณสุข งานกำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ 
ปฏิกูล ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน คา่จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ 
บาท เนือ่งจากสำนกังบประมาณไดจ้ดัทำบญัซรีาคามาตรฐานครภุณัฑข์ึน้ใหม ่ ฉบับ 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปรบัลดราคาครภุณัฑส์ำนกังาน จากเดมิ ๒๒,๖๐๐ บาท 
ปรับลดเป็น ๒๑,๕๐๐ บาท แต่คุณลักษณะพ้ืนฐานไม่เปล่ียนแปลง กองสาธารณสุขจึงมี 
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงดำซืแ้จงงบประมาณรายจ่ายให้กูกด้อง รายการ



นางสาวตวงรัตน ่‘เล่ห์สุนทร ครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว เป็นการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ในคราวประชุมสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปงีบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่วนัพธุที ่ ๒๙ กนัยายน ๒๔๖๔ ซึง่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถโอนลด 
งบประมาณได ้ กองสาธารณสขุ จะดำเนนิการควบคมุการจดัซือ้ครภุณัฑส์ำนกังาน 
ดงักลา่ว ใหม้รีาคาเปน็ไปตามมาตรฐานครภุณัฑ ์ ฉบบัเดอืนธันวาคม ๒๔๖๔ จำนวน 
๒๑,๔๐๐ บาท อย่างเคร่งครัด รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จง 
งบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนมัุต ิ
แ ก ไ้ ข เป ล ีย่ น แ ป ล งค ำซ ืแ้ จ งงบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ า่ย ด งัก ล า่ว  ต าม ระ เบ ยีบ  
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงนิหรอื 
ขยายเวลาการเบกิจา่ย เงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมือ่ได้รับอนมุติัจากผู้มีอำนาจใหกั้น 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุนิติต่อไป

นายบญุเลศิ แสนเทพ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเขญิ - ไม่มี -

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุนิติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบจำนวน ๒๔ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบญัญติัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๑๓๐๔ ลงวันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๔๖๔ 
ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง(รองประธานสภาฯ)
-ต่อไปกองช่าง จำนวน ๒ เร่ือง ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นายพษิณพุล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
รองนายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์ โส่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวัดลำปาง แถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามมตสิภาฯ สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๔ เม่ือ 
วันท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๔๖๔ อนมุตัใิหก้นัเงินกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ตามขอ้บญัญตั ิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน และ
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นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม
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ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รวมจำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากคณะกรรมการกำหนดคณุลกัษณะและราคากลางการจดัซือ้พดัลมไอเยน็และ 
เครือ่งเปา่ลม ไดท้ำการตรวจสอบคณุสมบตัคิรภุณัฑด์งักลา่ว พบวา่มกีารกำหนด 
คุณลักษณะพ้ืนฐานพัดลมไอเย็น และเคร่ืองเปา่ลม ใกล้เคียงกับย่ีหอ้ใดย่ีหอ้หนึง่ จึงเห็น 
ควรแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กองชา่งจึงมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จง 
งบประมาณรายจา่ย รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไป 
ดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
โครงการดงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒(ะ๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือ 
ขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้ จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหก้นั 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๐๘๑ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(รองประธานสภาฯ)
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์ โส่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในคราวประขุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๖๔ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ของ
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กองช่าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค จำนวน 
๓ รายการ รวมงบประมาณจำนวน ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
กองช่าง มีเหตุผลและความจำเปน็ ดังน้ี
รายการที ่ ๑ หน้า ๓๓๑ โครงการวางท่อส่งน้ํา จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็ 
คา่วางทอ่สง่นํา้ และดาดลำเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสาด หมู่ท่ี ๓ ตำบลวังพร้าว 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กองช่างตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่าท่อส่งน้ัาเหล็ก 
กลมตำ ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๘ น้ิว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มลิลเิมตร ณ ปีจจุบันไม่มี 
จำหน่ายในท้องตลาดภายในประเทศไทย ต้องลังผลิตโดยตรงจากโรงงาน ทำใหมี้ราคาท่ี 
สงูกว่างบประมาณของโครงการฯ ท่ีต้ังไว้ ทัง้นีก้ารใชง้านทอ่เหล็กกลมตำทีม่คีวามหนา 
๒ มลิลเิมตร กบัโครงการฯ ดงักลา่ว อาจทำใหม้คีวามเสยีหายเกดิขึน้ในอนาคต 
เนือ่งจากมอีายกุารใชง้านทีจ่ำกดั และราคาสูง จึงเหน็ควรเปล่ียนมาใชท้อ่ แอ?? ซ่ึงมี 
ความเหมาะสม กบัการใชง้าน มอีายกุารใชง้านทีย่าวนาน บำรงุรกัษางา่ย ราคาถกู 
สามารถหาซ้ือในท้องตลาดภายในประเทศไทยได้
รายการที ่ ๔ โครงการวางทอ่นํา้ดบิเพือ่ผลตินัา้ประปา จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพือ่จา่ยเปน็คา่วางทอ่นํา้ดบิเพือ่ผลตินัา้ประปา ตำบลผาปงึ อำเภอแมพ่รกิ จังหวัด 
ลำปาง กองชา่งตรวจสอบโครงการดงักลา่ว ดงันี ้๑. การวางทอ่ ?? ขนาดเสน้ผา่น 
ศนูยก์ลาง ๖ น้ิว เป็นท่อส่งน้ัาหลักน้ัน จะทำใหก้ารสง่น้ําได้น้อย และจะทำให้ส่งน้ัาได้ 
ไมเ่พยีงพอและทัว่ถงึ เนือ่งจากเปน็การสง่นํา้ไปยงัผูใ้ชน้ํา้หลายหมูบ่า้นในพืน้ทีข่อง 
ตำบลผาปงึ ประกอบกบัระยะทางในการสง่นัา้มรีะยะทางทีไ่กล เหน็ควรปรบัเปลีย่น 
ขนาดของท่อส่งน้ําหลักใหใ้หญข้ึ่นเป็นท่อ แอ?? ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 
๒๒๔ มิลลิเมตร ข้ึนไป การส่งน้ัาจะได้ปริมาณน้ัาท่ีเยอะกว่าท่อท่ีมีฃนาดเดิม 
๒. การวางท่อส่งน้ัาหลักน้ันจะต้องสง่ผ่านหลายหมูบ้่านท่ีต้องการใช้น้ําจากระบบส่งน้ัา 
ของโครงการฯ ดงันัน้จำเปน็ตอ้งมทีอ่นํา้แยกตามจดุตา่ง  ๆ ของแตล่ะหมูบ่า้น จึงเหน็ 
ควรเพิม่ระบบทอ่นํา้แยกเปน็ทอ่ แอ?? ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๑๑๐ มิลลิเมตรและ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มิลลิเมตร
๓. ระดับคุณภาพของท่อน้ําเดิมไม่ไต้ระบุไว้ซัดเจน ดังนัน้เพือ่ความซดัเจน และถูกต้อง 
เห็นควรแก้ไขข่ือของท่อท่ีนำมาใช้เป็นท่อ แอ?? และหน่วยนับขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
ท่ีใช้ให้เป็นมิลลิเมตร ซ่ึงจะขัดเจนและมีขนาดท่ีเท่ียงตรงกว่า อีกท้ังควรเพิม่เป็น ?? ๘๐ 
ข ัน้แรงดนั?ผ๖ รายการที๔่ หน า้๓๔๔ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมอืงคอนกรีตเสริม 
เหล็ก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพือ่จา่ยเปน็คา่กอ่สรา้งดาดลำเหมอืงคอนกรตีเสรมิ 
เหล็ก บา้นแม่วะนัา้ดิบ หมู่ท่ี ๓ และบ้านแม่วะหลวง หมู่ท่ี ๘ .ตำบลแม่วะ อำเภอเกนิ 
จังหวัดลำปาง กองช่างตรวจสอบโครงการดังกล่าว ดังน้ี
๑. ราคากลาง คณะกรรมการไตจ้ดัทำราคากลางเปน็ปจึจบุนั เนือ่งจากสภาพการ 
ปจีจบุนัราคาพสัดไุตป้รบัตวัสงูขึน้ตามประกาศพาณขิยจ์งัหวดั จงึทำใหร้าคาสงูกวา่ 
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้๒. กองพสัดแุละทรพัยส์นิไตป้ระกาศประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง 
โครงการ ดังกล่าว ดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ (อ-ชเชชเกฐ) ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ปรากฏว่าไม่มีผู้ย่ืนช้อเสนอ เจ้าหน้าท่ีจึงไต้ทำการสอบถามผู้มี 
อาชีพรับจ้างแล้ว ไต้รับเหตุผลว่าไม่สามารถย่ืนข้อเสนอไต้เน่ืองจากสภาวะปีจจุบัน



นายพษิณพุล ประสาน สินค้าวัสดุ ก่อสร้างมีการปรับตัวสูงข้ัน จึงไม่สามารถดำเนินการตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
รองนายกอบจ.ลำปาง ๓. กองช่างได้นำเร่ืองดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พจิารณา

แล้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใหท้ำการคำนวณปริมาณงาน ใหม่ให้ 
เทา่กับงบประมาณทีต้ั่งไว้ (ตามบนัทกึข้อความกองช่าง ท่ี ลป ๔๑๐๐๕/- ลงวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๔๖๔) รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณ 
แนบทา้ย เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิการเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลง คำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การ 
แกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ตก้นัเงนิหรอืขยายเวลาการเบกิจา่ย 
เงินไว้แล้ว จะกระทำไต้ต่อเมือ่ไต้รับอนมัุติจากผู้มอีำนาจใหกั้นเงิน หรอืขยาย เวลาการ 
เบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมีติต่อไป

นายบญุเลศิ แสนเทพ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

•ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประชุม เนนิอบัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๔ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบญัญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๗๔ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง (รองประธานสภาฯ)

•ต่อไปกองการศึกษาฯ จำนวน ๓ เร่ือง ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก
นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น มตสิภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง ในคราวประชุม

สภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ(สมยัท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ. 
๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ของกองการศกึษาฯ ตาม บัญชีโอนคร้ังท่ี ๘๑/  ๒๔๖๔ รายการที ่ ๑ โครงการก่อสร้าง 
อาคารเรยีนขนาด ๓ ข้ัน จำนวน ๑๒ หอ้งเรยีน จำนวน ๗ ,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ 
กอ่สรา้งอาคารเรยีนขนาด ๓ ข้ัน จำนวน ๑๒ หอ้งเรยีน พรอ้มรือ้ถอนอาคารเดมิ 
อาคาร ๑ ข้ัน ๔ หอ้งเรยีน (อาคารแมไ่พร) รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฯ น้ัน



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เน่ืองจากกองการศึกษาฯ มเีหตุผลและความจำเปนีดังนี้
นายกอบจ.ลำปาง ๑. ทมีงานกองชา่งและทมีงานกองการศกึษาฯ ไดล้งสำรวจพืน้ที ่ สถานทีจ่รงิ ท่ีจะ

กอ่ส รา้งป รากฏวา่อาคารเรยีน ขน าด ๓ ข้ัน จ0านวน ๑๒ หอ้งเรยีน จำนวน 
๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท เดิมยังไม่ได้รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว 
๒. บญัชรีาคามาตรฐานสงิกอ่สร้าง สำนกังบประมาณ เดือนธนัวาคม ๒๔๖๓ กำหนด 
ประเภท/รายการกอ่สรา้ง ดงันีล้ำดบัที ่ ๓.๔ อาคารเรยีน คสล.๓ ข้ัน ขนาด ๑๒ 
หอ้งเรยีน เนือ้ที ่ ๒,๐๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ ๒๑๒ ล ./๔๗ ตอกเสาเขม็ คอร. 
จำนวนราคา ๑๓,๑๘๘,๙๐๐ บาท และตามแบบ ๒๑๒ ล ./๔๗ ตอกเสาเขม็ คอร. รวม 
คาคาดา้นแผน่ดนิไหว จำนวนราคาตอ่หลงั๑๓,๔๐๔,๔๐๐ บาท โครงสรา้งดา้น 
แผ่นดินไหว ๒๒ จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชยีงราย เชียงใหม่ ตามแบบ ๒๑๒ 
ล./๔๗ และจังหวัดตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบ่ี ขุมพร พงังา ภเูกต็ ระนอง สงขลา 
และสรุาษฎรธ์าน ี ตามแบบ ๒๑๒ ล ./๔๗ ตอกเสาเขม็ คอร. จำนวน ๑๓,๔๐๔,๔๐๐ 
บาท ซ่ึงจังหวัดลำปางอยู่ในรายข่ือ ๒๒ จังหวัดตามบญัชรีาคามาตรฐานสิง่กอ่สร้างกอง 
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนกังบประมาณ ธันวาคม ๒๔๖๓ ทำใหอ้าคารเรยีนขนาด 
๓ ข้ัน จำนวน ๑๒ หอ้งเรียน ทำใหง้บประมาณไมเ่พยีงพอ ประกอบกับงบประมาณที ่
ไดร้บัอนมุตัโิอนงบประมาณจากสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จำนวน 
๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กองชา่งจงึไดค้ำนวณงบประมาณในการดำเนนิการกอ่สรา้งกอ่สรา้งอาคารเรยีน 
เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการใชง้านอาคาร ได้มาตรฐานและด้านแผนดินไหว จงึมกีาร 
เขียนแบบและประมาณการอาคารเรียน ๓ ข้ัน ๖ หอ้งเรียน งบประมาณ ๗,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยไมก่ระทบกบัจำนวนงบประมาณทีต้ั่งไว้เดิม ซึง่การคำนวณราคาไมเ่กนิบญัช ี
มาตรฐาน ส่ิงก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนกังบประมาณ เดือน ธันวาคม 
๒๔๖๓
๔. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดป้ระกาศ ใชแ้ผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง(พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เปลีย่นแปลง คร้ังที, ๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๔๖๔ หน้าท่ี ๙ รายการที ่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคาร ๓ ข้ัน โรงเรียนวอแก้ว 
วทิยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ผลผลิต 
ของโครงการ) อาคารเรยีน ขนาด ๓ ข้ัน จำนวน ๖ หอ้งเรียน พ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ 
ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง งบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ และ ๒๔๖๔ จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสารบญัช ี
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความ 
เรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการทีไ่ด้กันเงินหรือ 
ขยาย เวลาการเบกิจา่ย เงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กัน 
เงิน หรือขยาย เวลาการเบกิจา่ยเงิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

๏(5น้ี



นายบุญเลิศ แสนเทพ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖)๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕: เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕:๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม ม่ ี

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงดำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐©๓/ ๒๗๓๗ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสอง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น มตสิภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปางในคราวประชมุ

สภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ของกองการศกึษาฯ ตามบัญชีโอนคร้ังท่ี ๘๑/  ๒๔๖๔ รายการที ่ ๒ โครงการกอ่สร้าง 
อาคารชดุพกัอาศยัสำหรับครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนวอแกว้วิทยา ตำบลวอ 
แก้ว อำเภอหา้งฉตัร จังหวัดลำปาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างบ้านพัก ๒ 
ช้ัน (๓๐ ตร.ม.) จำนวน ๘ ยูนิต ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีไม่ 
นอ้ยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ น้ัน กองการศกึษาฯ มีเหตุผล 
และความจำเปน็ดังนี้
๑. กองการศึกษาฯ แจ้งให้กองช่าง สำรวจพืน้ทีเ่พือ่จะดำเนนิการกอ่สร้างอาคารบา้นพกั 
ฯ ใชพ้ืน้ทีใ่นโรงเรยีนวอแกว้วทิยาเดมินัน้ จงึมกีารเปลีย่นแปลงแบบแปลนเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสภาฯ กองชา่งจงึออกแบบและ 
ประมาณการอาคารชดุพกัอาศยัสำหรบัครแูละบคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนวอแก้ว 
วทิยา ตำบลวอแกว้ อำเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลำปางใหม ่ ซ ึง่ทำใหร้ายละเอยีด 
เปล่ียนแปลง จากเดมิ บ้านพัก ๒ ช้ัน (๖๐ ตร.ม.) จำนวน ๘ ยูนิต เป็นบ้านพัก ๑ ช้ัน 
จำนวน ๒ หลัง  ๆ ละ ๓ ยูนิต จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดป้ระกาศ ใชแ้ผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด สำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เปลีย่นแปลง คร้ังท่ี ๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ 
มิชุ,นายน ๒๔๖๕ เปา้หมายโครงการ (ผลผลติของโครงการ)บา้นพกั ๑ ช้ัน จำนวน ๒ 
หลัง  ๆ ละ ๓ ยูนิต รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.
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นางสาวตวงรัตน ์โส่ห่สุนทร ๒๔๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารบญัชีแกไ้ข
นายกอบจ.ลำปาง เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลง คำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการทีไ่ด้กันเงินหรือ 
ขยายเวลาการเบกิจา่ย เงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมือ่ได้รับอนมุติัจากผู้มีอำนาจไหกั้น 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบญุเลศิ แสนเทพ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเซญิ - ไม่มี -

-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบจำนวน ๒๕ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบญัญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๗๓๙ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง (รองประธานสภาฯ)

-ขอเซิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสาม
นางสาวตวงรัตน ์โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น มตสิภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง ในคราวประชุม

สภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ(สมยัท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นขอบอนุมติให้กันเงินกรีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ของกองการศึกษาฯ ตามบัญชีโอนคร้ังท่ี ๖๑/  ๒๕๖๔ รายการที ่ ๘ ค่าจัดซือ้เคร่ืองปรบ 
อากาศ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เคร่ืองปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
จำนวน ๔ เครือ่ง  ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท ฯ น้ัน กองการศกึษาฯ มเีหตผุลและความ 
จำเปน็ดงันี้
๑. สำนกังบประมาณได้จัดทา่บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑข้ี์นใหม่ ฉบับเดือนธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรบัเพิม่ราคาครุภณัฑส์ำนกังาน เครือ่งปรบัอากาศจากเดมิเครือ่งละ 
๓๖,๐๐๐ บาท ปรบัเพิม่เปน็ ๓๖,๐๐๐ บาท แตค่ณุลกัษณะพืน้ฐานไมเ่ปลีย่นแปลง 
กองการศึกษาฯ จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายให ้
ถูกต้อง



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห่สุนทร ๒. รายการครภุณัฑล์ำนกังานดงักลา่ว เป็นการกันเงินกรณไีม่ไต้ก่อหน้ีผูกพัน ใน 
นายกอบจ.ลำปาง คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓

ประจำป ี พ.ศ.๒๕;๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๔๖๔ ซ่ึงในทางปฏิบัติไม่สามารถโอน 
เพ่ิมงบประมาณได้ กองการศกึษาฯ จะควบคุมราคาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โอนคร้ังท่ี ๖๑/  ๒๔๖๔ 
อนมุตัเิมือ่วันที ่ ๒๑ กนัยายน ๒๔๖๔ จำนวน ราคาเครือ่งละ ๓๖,๐๐๐ บาท อยา่ง 
เคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารบญัชีแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณแนบทา้ย 
เพีอ่ใหก้ารดำเนนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนมัุติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณ รายจา่ยดงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำชีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงนิหรอืขยายเวลาการเบกิจา่ย เงินไว้แล้ว จะ 
กระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึง 
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายบุญเลิศ แสนเทพ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังลิอท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๗๔๐ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)

■ ■ ต่อ'ไป ๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
-ญัตติน้ีมี'จำนวน ๘ เร่ือง สำนักปลัดฯ จำนวน ๒ เร่ือง สำนักงานเลขาฯ
จำนวน ๑ เร่ือง กองการเจ้าหนา้ที ่ จำนวน ๒ เร่ือง และกองช่างจำนวน ๓ เร่ือง 
-เน่ืองจากสำนักปลัดโอนลดจากประเภทเดียวกัน ฝ่ายบริหารจะแถลงรวม 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงสำนักปลัดฯ



นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ

รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณต้ังจ่ายไว้สำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ รายการท่ี ๑ หน้า ๑๓๘ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากมูล่ีบ่งัแดดในหอ้งปฏบิตังิานของปลดัองคก์ารบรหิารสวนจงัหวดัลำปาง 
ขำรดุเนือ่งจากใชง้านมาเปน็เวลานาน ประกอบกบัชว่งเขา้และบา่ย มแีสงแดด 
สอ่งเขา้มาในอาคารโดยตรงสง่ผลใหอ้ณุหภมูหิอ้งเพิม่ขึน้ ทำใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ 
ทำงานตลอดเวลา มกีารซอ่มบำรงุเครือ่งปรบัอากาศบอ่ยครัง้ สิน้เปลอืงงบประมาณ 
และจอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟา้สำหรบัใชป้ฏบิตังิานประจำหอ้งประชมุองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (ช้ัน ๑) ขำรดุเสือ่มสภาพเนือ่งจากใชง้านมาเปน็ 
เวลานาน ไม่สามารถซอ่มแซมได้ ลำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงึมคีวาม 
จำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณไปตัง้รายการใหม ่ จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณ ดงันี ้
โอนลด รวมท้ังส้ิน จำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท 
งานบริหารทัว่ไป 
งบดำเนนิงาน
คา่วัสดุ ประเภทวสัดไุฟฟา้และวทิยุ
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๓๘ คา่วสัดไุฟฟา้และวทิยุ จำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ตัง้รายการใหม)่ รวมท้ังส้ินจำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท 
งานบริหารท่ัวไป 
คา่ครภุณัฑ์
ประ๓ ทครุภัณฑส์ำนกังาน
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือผ้ามาน จำนวน ๗,๕๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ผา้มา่น
จำนวน๒ ช ดุ ๆ ล ะ ๓,๗๕๐บาทรวม๗,๕๐๐บาทสำหรับใช้ประจำท่ีหอ้งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
-เป็นผ้าม่านม้วนสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด/ผืน
-มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ X ๒๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชดุ/ผืน
-เป็นราคาพร้อมติดต้ัง
-จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด (เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
ณ ธันวาคม ๒๕๖๔)
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน
คา่ครภุณัฑ ์ ประเภท ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่



นางสาวตวงรตัป ้โล่ห์สุนทร รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ จำนวน ๔๔,๐0๐ บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซือ้ 
นายกอบจ.ลำปาง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ น้ิว จำนวน ๑ ชุด รวมจำนวน

๔๕,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ปฏิบัติงานประจำท่ีห้องประชุม (ช้ัน ๑) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี
-ฃนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ น้ิว หรือ ๑๔๔ X ๑๔๔ น้ิว หรือ ๑๒๐ X ๑๖๐ น้ิว หรือ
๑๒๒ X ๑๖๒ นิว หรอ ๑๒ X ๑๒ ฟุต
-จัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ ณ ธันวาคม ๒๔๖๔
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้!ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในการลงทนุ โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายบญุเลศิ แสนเทพ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๑๖๐๖ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๖๔

และท่ีลป ๔๑๐๐๓/ ๒๔๔๒ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ ไปแล้วน้ัน 
- มีสมาชิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายขอเชิญ 

-ไม่มี
-ขณะน้ิมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไมม่ ี -

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบจำนวน ๒๔ เสยีง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๑๖๐๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ และท่ีลป ๕๑๐๐๓/ ๒๔๕๒ ลงวันท่ี ๒๒ มถินุายน 
๒๕๖๕ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง (รองประธานสภาฯ)

-ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงสำนักงานเลขาฯ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นวงัหวดั งบประมาณ

รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: งบประมาณตัง้จา่ยไว้สำนกังานเลขานกุารฯ 
งบดำเนินงาน ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาขการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 
งบรายจา่ยอืน่  ๆ รายการท ี ๔ หน้า ๑๒๑ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่คณะผูบ้รหิารและ 
สมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาฯ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
มีเหตุผลและความจำเปน็ดังนี้
๑. มตคิณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดสำปาง ในคราวประชุมคร้ัง 
ท่ี ๕/ ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบใหอ้งค์การ 
บริหารส่วนวังหวัดลำปาง ยา้ยลับเปล่ียนตำแหนง่ข้าราชการองค์การบริหารสว่นวังหวัด 
ในตำแหนง่เดยีวกนั และยา้ยขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไปดำรงตำแหนง่ 
ส่วนราชการอ่ืน จำนวน ๒ ราย
๒. องค์การบริหารส่วนวังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารสว่น 
จังหวัด หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหนง่ทีว่างตำแหน่งนักจัดการ 
งานท่ัว ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ ลำนกังานเลขานกุารองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๑ อัตรา มาดำรงตำแหนง่ตามกรอบอตัรากำลงัทวีา่ง ทำใหม้บีคุลากรเพิม่มาก 
ข้ึน ทำใหค้รุภัณฑค์อมพวิเตอร์ทีใข้อยู่ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ีสง่ผล 
ใหก้ารปฏบิตังิานขาดความคลอ่งตวัและความรวดเรว็ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ 
ลำนกังานเลขานกุารฯ เปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพจำเปน็ต้องมีครุภัณฑเ์พยีงพอ เพ่ือใช้ 
ในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ท ี จงึขอโอนงบประมาณเพือ่ตัง้เปน็รายการใหมป่ระเภท 
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออบุบัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด รวมจำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท 
งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
ประ๓ทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราขการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการที ่ ๔ หน้า ๑๒๑ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่คณะผูบ้ริหารและสมาขกิสภาฯ เข้ารับ 
การอบรม ประชุม สัมมนาฯ ต้ังงบประมาณไว้จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท 
งานบริหารท่ัวไป
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
รายการที ่ ๕ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๖ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพือ่ใหก้ารตำเปน็การเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออบบุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำใหล้กัษณะ 
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายบุญเลิศ แสนเทพ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
รองประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ -ไมม่ี

-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญติัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุม้ติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙๔๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)

-ต่อไปกองการเจ้าหน้าท่ี จำนวน ๒ เร่ือง เนือ่งจากเป็นการโอนลดจากประเภท เดียวกัน 
ฝ่ายบริหารจะแถลงรวม 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ

รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองการเจ้าหนา้ที ่
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝา่ยประจำ) รายการที ่ ๓ หน้า ๑๐๗ เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณ ๙,๘๓๓,๘๔๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกองการเจา้หนา้ที ่ มีเหตุผลและความ 
จำเปน็ ดังน้ี
๑.กองการเจ้าหน้าท่ีเป็นส่วนราขการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ตามประกาศองค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัลำปาง เรือ่ง การกำหนดโครงสรา้งสว่นราฃการและอำนาจหนา้ทีข่องสว่น 
ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
โดยโครงสร้างของกองการเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน ๒๓ อัตรา และ 
พนักงานจ้างจำนวน ๗ อัตรา รวมท้ังสัน ๓๐ อัตรา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองการ 
เจา้หนา้ทีเ่ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จำเปน็ตอ้งมคีรภุณัฑเ์พยีงพอเพือ่ใชใ้นการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
๒.กองการเจา้หนา้ที ่ ขออนมุตัใิชห้อ้งทำงานฝา่ยสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ลำนกัปลดั 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงห้องดังกล่าวทางกองช่างกำลังดำเนินการปรับปรุง



นางสาวตวงรัตน ์โล่ห์สุนทร ซ่อมแซม แต่ยังไม่มีผ้าม่าน เพ่ือป้องกันแสงแดในห้องทำงาน โต๊ะประชุมเพ่ือใช้โน 
นายกอบจ.ลำปาง การประชุมย่อย และชุดรับแขกต้อนรับประขาซนผู้มาติดต่อราชการ กองการ

เจา้หนา้ที ่ จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณไปตัง้รายการใหม่
จีงฃออนุม้ติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมท้ังส้ิน จำนวน ๔๕๐,๕๕๐ บาท
งานบริหารทัว่ไป
งบบคุลากร
เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)
ประเภท เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนหอ้งถ่ิน
รายการที ่ ๓ หน้า ๑๐๗ เงนิเดอืนพนกังาน รวมจำนวน ๔๕๐,๕๕๐ บาท
โลนเพิม่ (ตัง้รายการใหม)่ รวมท้ังส้ินจำนวน ๔๕๐,๕๕๐ บาท
งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑส่์านักงาน รวมจำนวน ๒๑๙,๓!๕๐ บาท
รายการที่ ๒ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๖๓,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๔ คา่จดัซือ้เกา้อี้ จำนวน ๓๘,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๖ คา่จดัซือ้เกา้อี้ จำนวน ๓,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๗ ค่าจัดซ้ือตู้ จำนวน ๔๓,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๘ ค่าจัดซ้ือผ้าม่าน จำนวน ๓,๗๔๐ บาท
รายการที่ ๙ ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก จำนวน ๒๗,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพงิต่ํา จำนวน ๙,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ประ๓ ทครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ รวมจำนวน ๒๓๐,๘๐๐ บาท
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จำนวน ๒๐,๘๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ ค่าจัดซือ้เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟฟ้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๓๕:๕ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ และ ท่ี ลป 
๔๑๐๐๓/ ๒๗๔๗ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบรอ้ย จึงขออนุมิติโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอน



๒๓

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในการ 
นายกอบจ.ลำปาง ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอน

ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมิติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
พิจารณาอนุมิติต่อไป

นายบุญเลิศ แสนเทพ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมิติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๕: ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๓๕:๕ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

และท่ีลป ๕๑๐๐๓/ ๒๗๔๗ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วน้ัน
มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายขอเฃิญ -ไมม่-ี
-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมิติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๓ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๓ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๓๕๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และท่ีลป ๕๑๐๐๓/ ๒๗๔๗ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาๆ)

•ต่อ,ไปกอง'ช่าง จำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง ๆ
- ขอเขิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นายพิษญพล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
รองนายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ 

โลห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แถลงประกอบขออนุมิติโอน 
งบประมาณรายจา่ย ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๕ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕ งบประมาณตัง้จา่ยไว้กองชา่ง 
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา งบลงทนุ คา่ครกุณัฑ ์ ประเภท 
ครภุณัฑก์ารเกษตร รายการที ่ ๑ หนา้ ๒๗๐ คา่จดัซือ้เครือ่งพน่ยาแบบแรงดนั 
ของเหลว จำนวน ๒๗,๔๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งพน่ยา แบบใช้แรงดัน 
ของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน (ขนาด ๓.๕ แรงม้า) จำนวน ๒ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๓,๗๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากลำนกังบประมาณไดจ้ดัทำบญัขรีาคามาตรฐานครภุณัฑข์ึน้ใหมฉ่บบัเดอืน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับลดราคาเคร่ืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลว จากเคร่ืองละ



นายพิษณุพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

๑๓,๗๐๐ บาท ปรับลดเฟ้นเคร่ืองละ ๑๑,๕๐๐ บาท และมีการเปล่ียนแปลง 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง 
ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ท่ีสำนักงบประมาณ 
กำหนด จึงขออนุบัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร
รายการท่ี ๑ หน้า ๒๗๐ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลวจำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลว จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเฟน้ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้!ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำใหล้กัษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่ใหเ้ฟน้อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
-ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้!อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญติัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-

เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอที่ ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๗๓๘ 
ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(รองประธานสภาฯ)

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสอง



นายพิษณูพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕ 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนวังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองช่าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสงิสาธารณปูโภค จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
น้ัน เนือ่งจากกองชา่งมเีหตุผลและความจำเปน็ ดังน้ี
๑. โอนลดรายการที ่ ๑๒ หน้า ๒๙๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่ม 
ระหวา่งบา้นมะกอกนาบวั หมู่ท่ี ๔ ตำบลไหล่หิน - บา้นทุง่ขาม หมู่ท่ี ๖ ตำบลใหม่ 
พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลประกอบ 
ดังน้ี
๑.๑ โครงการดงักลา่วอยูใ่นเขตพืน้ทีป่าสงวนแหง่ขาต ิ และอยูใ่นเขตเทศบาล ตำบล 
ไหล่หิน เทศบาลตำบลไหล่หินได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ไนเขตป่าตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๓ เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือเทศบาลตำบล 
ไหล่หิน ท่ี ลป ๔๔๗๐๓/  ๑๑๒ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
๑.๒ หนังสือเทศบาลตำบลไหล่หิน ท่ี ลป ๔๔๗๐๓/  ๑๙๒ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๖๔ 
เทศบาลตำบลไหลห่นิแจง้ขอยกเลกิโครงการกอ่สรา้งถนน คสล. เชือ่มระหวา่งบา้น 
มะกอกนาบัว หมู่ท่ี ๔ ตำบลไหล1หิน-บ้านทุ่งขาม หมู่ท่ี ๖ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะ 
คา จงัหวดัลำปาง เนือ่งจากไดล้ง่เรือ่งขออนญุาตใชพ้ืน้ทีฯ่ จากลำนกังานจดัการ 
ทรัพยากรปาไม้ ท่ี ๓ (ลำปาง) แต่ยังไม่ได้รับอนญุาตเกรงว่าโครงการดังกล่าวอาจล่งผล 
กระทบเรือ่งระยะเวลาในการตำเนนิการตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นวงัหวดั 
ลำปาง
๑.๓ บนัทกึขอ้ความฝา่ยสำรวจและออกแบบ กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๔๖๔ ไดข้ออนมุตัยิกเลกิโครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 
เช่ือมระหว่างบ้านมะกอกนานัว หมู่ท่ี ๔ ตำบลไหล่หิน - บ้านทุ่งขาม หมู่ท่ี ๖ ตำบลใหม่ 
พฒันา อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๔  เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๒,๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ให้ความเหน็ขอบ เม่ือวันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔
๒. โอนลดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านแมฮ่วก หน่ท่ี ๓ 
ตำบลไหลห่นิ-บา้นทุง่ขาม หมู่ท่ี ๖ ตำบลใหมพ่ฒันา อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง 
จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลประกอบดังน้ี
๒.๑ หนังสือเทศบาลตำบลไหล่หิน ท่ี ลป ๔๔๗๐๓/  ๑๙๒ ลงสันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๖๔ 
แจง้วา่ไคร้บังบประมาณเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิประจำปงีบประมาณ พ .ศ.๒๔๖๔ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลค์คอนกรีตสายทาง ลป.ถ.๔๐-๐๑๓ จากถนนสายไหล่หิน-



นายพษิณพูล ประสาน สายแม่อวก บ้านแม่ฮ'วก หมู่ท่ี ๓ ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาด 
รองนายกอบจ.ลำปาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐

ตารางเมตรและอยู่ระหว่างการตำเนนิการกอ่สร้าง
๒.๒ บนัทกึขอ้ความฝา่ยสำรวจและออกแบบ กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๔๖๔ ไค้ขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
บดอดัแนน่ เชือ่มระหวา่งบา้นแมฮ่วก หมู่ท่ี ๓ ตำบลไหลหิน - บา้นทุง่ขาม หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลใหมพ่ฒันา อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ - ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด รวมจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและลิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูการ
รายการที ่ ๑๒ หน้า ๒๙๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างบา้น 
มะกอกนาบวั หมู่ท่ี ๔ ตำบลไหลห่นิ-บา้นทุง่ขาม หมู่ท่ี ๖ ตำบลใหมพ่ฒันา อำเภอ 
เกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๑๑ หน้า ๓๑๑ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลกุบดอัดแนน่เชือ่มระหว่างบา้น
แมฮ่วก หมู่ท่ี ๓ ตำบลไหลห่นิ-บา้นทุง่เจรญิ หม่ท่ี ๘ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ นาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างล่งสาธารณปูการ
รายการที ่ ๑๐ โครงการก่อสร้างสาธารณประโยฃน์ท่ีใข้ร่วมกัน (เมร)ุ ในเขตตำบลไหล่
หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้าง
งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
รายการที ่ ๑๐ โครงการศนูย์บริหารจัดการการนํา้และลำรองนํา้ระบบทอ่เพือ่การเกษตร
และอุปโภคบริโภคอ่างเก็บนํา้แมเ่หนิ บา้นเขาซอ้น หมู่ท่ี ๑ ตำบลไหล'ทิน อำเภอเกาะ
คา จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
งานล่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
รายการที ่ ๙ โครงการก่อสร้างคลองล่งน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตตำบลไหล่หิน และตำบล 
เกาะคาแมย่าว จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเบนีไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗ การ

๒๖



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
รองประธานสภาฯ

นายพิษณูพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

มติท่ีประชุม

นายพิษญพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จ่ายเนนิรายการใหม ่ใหเ้ปนีอำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕: คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๕: ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙๑๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)
•ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสาม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์ โส่ห็สุนทร นายกองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญติั 
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตาม 
ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องชา่ง งบลงทุน คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง ประเภทคา่ 
กอ่สรา้งสง่สาธารณปูโภค จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากกองชา่ง มเีหตผุลและความจำเปน็ ดงันี ้รายการท ๘ หน้า ๓๑๐ โครงการ 
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเช่ือมระหว่างบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ท่ี ๒ -  บ้านแค่ หมู่ท่ี 
๑ -บา้นใหม ่ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบา้นเปา็ อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง จำนวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากโครงการดังกล่าว องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านเป้าได้ขอ 
ความอนุเคราะห์เปล่ียนแปลงโครงการใหม่จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
แนน่เชือ่มระหวา่งบา้นทุง่มา่นเหนอื หมู่ท่ี ๒ -  บา้นแคห่มูท่ี ่ ๑ - บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลบา้นเปา้ อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวัดลำปาง เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว 
จราจรแบบแอสพิลต์คอนกรีตเช่ือมระหว่างบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ท่ี ๒ •บ้านแค่ หมู่ท่ี ๑- 
บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบา้นเปา้ อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์



นายพิษณุพล ประสาน
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นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของราษฎร ตามหนังสือองค์การหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
ท่ี ลป ๗๒๑๐๓/  ๓๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขออนุนัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานกอ่สรา้ง งบลงทุน คา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสงิสาธารณปูโภค 
รายการที ่ ๘ หน้า ๓๑๐ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เฃ่ือมระหว่างบ้านทุ่ง 
ม่านเหนอื หมู่ท่ี ๒ - บา้นแค่ หมู่ท่ี ๑ - บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบา้นเปา้ อำเภอเมอืง 
ลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานกอ่สรา้ง งบลงทุน คา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค 
รายการที ่ ๑๓ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟล้ตค์อนกรตีเชือ่ม 
ระหว่างบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ท่ี ๒ - บ้านแค่ หมู่ท่ี ๑ - บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบา้นเปา้ 
อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง จำนวน ๑,๕ ๐๐,๐๐๐บาท รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็การเปน็ไปดว้ยความเรียบรอ้ย จึง'ขออบุมัติ 
โอนงบประมาณ รายจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๖๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก่ไขเปล่ียนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทนุ โดยการโอนเพ่ิม โอน 
ลด ทีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุนัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอบุมืติต่อไป 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเซญิ - ไม่มื -
-ฃณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้เอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญติัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๔ เสยีง อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
รายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง ตามหนังสอืท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙©๗ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง (รองประธานสภาฯ)
-ฃอเชิญท่านถาวร บปุผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
■ ขณะน้ีเวลา ๑๒.๑๐ น. ผมขอพักการประชุม ๕๐ นาที จะเร่ิมประชุมต่อ เวลา 
๑๓.๐๐ น.
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นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

บายพิษณุพล ประสาน 
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•พักการประชุม ๕๐ นาที'

เวลา ๑๓.๐0 น.
บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชญิทา่นถาวร บปุผาเจริญ ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระ
-ต่อไปขอมอบหมายให้นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง คนท่ี ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเพ่ือทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประชุม 
ในระเบยีบวาระที ่ ๓ ข้อ ๓.๕ ถึง ๓.๖
■ ต่อ'ไป ๓.๕ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำขี๋[แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕
-ญัตติน้ีมี'จำนวน ๓ เร่ือง ดิฉันจะขอมติเบีนเร่ืองๆ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์ โลห้สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค0าฃีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานการศกึษาไมก่ำหนดระดับ งบลงทุน ค่า 
ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ประเภทคา่ปรับปรุงทีดิ่นและสงิก่อสร้าง รายการที ่ ๑ หน้า ๒๑๑ 
โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนวอแกว้วิทยา ตำบลวอแกว้ อำเภอหา้งฉตัร 
จงัหวัดลำปาง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปนีคา่ปรบัปรงุอาคาร โรงอาหาร 
โรงเรียนวอแกว้วิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอหา้งฉตัร จงัหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางฯ น้ัน เนือ่งจากเหตผุลและความจำเปนี ดังน้ี ๑. ทีมงานกองข่างและทีมงานกอง 
การศกึษาฯ ไดล้งสำรวจพืน้ทีส่ถานทีจ่รงิทีจ่ะปรบัปรงุปรากฏวา่ พืน้ทีข่นาดกวา้ง 
๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ท่ีได้บรรจุเขา้แผนพฒันาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง (พ.ศ.๖๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบบัเพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๖ ได้รวมพ้ืนท่ีของถนนหน้า 
อาคารและอาคารลานจอดรถเขา้ไปดว้ย ทำใหพ้ืน้ทีเ่กนิกวา่ทีป่รบัปรงุพืน้ทีจ่รงิ ๒. 
พืน้ท่ีจะปรับปรุงจริงมีพ้ืนท่ีขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร รายละเอยีด 
ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และงบประมาณในแผนพฒันา 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิม่เติม ฉบับท่ี ๖ 
งบประมาณยังคงเติม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓. กองการศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเดิมฉบับท่ี ๖ ๔. นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางไดเ้หน็ซอบใหด้ำเนนิการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิม่เตมิฉบบัที ่ ๖ ตามบนัทกึขอ้ความกองการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ท่ี ลป ๕๑๐๐๘/-  ลงวันท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ เรือ่ง ขอ 
ความเหน็ชอบเปล่ียนแปลงแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพิม่เตมิฉบบัที ่ ๖ ๕. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดป้ระกาศใช ้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 
๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๕๖๕ หนา้ท่ี ๘ รายการที ่ ๑ โครงการปรับปรุง 
อาคารโรงอาหารโรงเรยีนวอแกว้วทิยา ตำบลวอแกว้ อำเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลำปาง 
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากเดมิเปา้หมายโครงการ(ผลผลติของโครงการ) 
ขนาดกวา้ง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว.๓๑.๐๐ เมตร เป็น เปา้หมายโครงการ (ผลผลิตของ 
โครงการ) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว๒๔.๐๐ เมตร ๖. ความจำเปน็ กองช่างและ 
กองการศกึษาฯ ไดล้ำรวจพืน้ทีส่ถานทีจ่รงิทีจ่ะปรบัปรงุปรากฏวา่พืน้ทีจ่รงิทีจ่ะ 
ดำเนนิการไดร้วมพืน้ทีข่องถนนเขา้ไว้ดว้ยจงึจำเปน็ตอ้งปรบัลดขนาดของโครงการดง้ 
กลา่ว จงึมคีวามจำเปน็ ตอ้งเปล ีย่น แปลง คำข ีแ้จงงบประมาณ ๆ ใหถ้กูตอ้ง 
(รายละเอยีดตามบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณแนบทา้ย) เพ่ือให้การตำ 
เนน้การเปน็ไปดว้ยความเรยีบร้อย จงึขออนมุติแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ยดง้กลา่ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท0าให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมิติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป 
■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประชุมดดิฉันจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๗๔ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง(รองประธานสภาฯ)
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-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ
รายจ ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้อง 
แก้ไขรายละเอียด ประกอบ คำขี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ รายการที่ ๕ หน้า ๒๘๕ โครงการก่อสร้าง 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีทางเท้า ข้ามห้วยแม่เติน -  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ 
เดิน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีทางเท้า ข้ามห้วยแม่เดิน -  ศูนย์ 
การเรียนรู้บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๗ 
เมตร ยาว ๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
 ๆ เนื่องจากกองช่างมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ ๑. ถนนสายที่จรดทั้งสองล่งห้วย 

แม่เดินมีความกว้าง ๔ .๐๐ เมตร จะทำการขยายออกไปอีกไม่ได้ เน่ืองจากสองล่งถนน 
ติดกับที่ด้นของเอกซน ซึ่งจ้าของที่ด้นไม่ยอมให้ขยายเข้าไปยังแนวเขตที่ดินกรรมสิทธี้ 
ของตนเอง จึงได้ทำการวัดระยะความกว้างของสะพานให้พอดีกับถนนแล้ว เห็นควร 
เปล่ียนแปลงคำนี้แจงขนาดความกว้างจาก ๗.๐๐ เมตร เป็น ๔.๐๐ เมตร ๒. ความกว้าง 
ของห้วยแม่เดินช่วงที่จะทำการก่อสร้างสะพานทำการวัดระยะแล้วมี ความกว้างอยู่ที่ 
๒๐ เมตร ดังนั้นเห็นควรเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงขนาดความยาวของสะพานจาก ๑๘.๐๐ 
เมตร เป็น ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพานทั้งสองล่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนฯ (เพื่อป้องกันกา.รทรุดตัวของรอยต่อระหว่างสะพานกับ 
ตลิ่งของลำห้วยในช่วงฤดูนี้าหลาก) (รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำนี้แจง 
งบประมาณแนบท้าย) เพื่อให้การดำเป็นการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ 
แ ก ้ไ ข เป ล ี่ย น แ ป ล ง ค ำข ี้แ จ ง งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ด ้งก ล ่าว  ต าม ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒ 
๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุบที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๓ คน ครบองค์ประชุมดิฉันจะขอมติท่ีประชุม 
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๒ เสียง
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- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๒ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
ตามหนังสือท่ี ลป ๕©๐๐๓/ ๒๘๑๔ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสาม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษญพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ
รายจ ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้อง 
แก้ไขรายละเอียดประกอบคำนี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานก่อสร้าง งบลงทุน 
จำนวน ๑ รายการ งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท และงานสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากกองข่างมืเหตุผลและความจำเป็น ดังน้ี
รายการที่ ๕ หน้า ๓๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสค.พร้อมฝาปิดบ้านทุ่งฮ้ัว หมู่ 
ท่ี ๔ ตำบลทุ่งฮ้ัว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐ ๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจาก 
ได้รับการร้องขอจากประซาซนและหน่วยงาน อปท.ในพ้ืนที่ความต้องการก่อสร้างราง 
ระบายนํ้า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร เพ่ือรองวับปริมาณน้ําในช่วงฤดูฝน ซี่งมืปริมาณมาก 
เพ่ือให้สามารถระบายน้ําได้ดีย่ิงข้ึน
รายการนี้ ๑๘ หน้า ๓๔๘ โครงการปรับปรุงพื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําลำนํ้าแม่ฮาว บ้าน 
นางแล หมู่ท่ี ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ 
บาท เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการโดยละเอียดพบว่ามิติความกว้างมี 
รายละเอียดเปลี่ยนแปลง จึงต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานให้ตรงตามข้อเท็จจริง 
(รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำนี้แจงงบประมาณแนบท้าย) เพื่อให้การ 
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำนี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
พิจารณาอนุมิติต่อไป
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-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๓ คน ครบองค์ประชุมิฉันจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นซอบอบุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๒ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๒ เสียง อนุม้ติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๙๑๘ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ)

- ต่อไป ๓.๖  ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟ้ลค์คอนกรีต เช่ือมระหว่าง บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี -  บ้าน 
หนองบัว หมู่ท่ี ๖  ตำบลล้อมแรด อำ๓อเกิน จังหวัดลำปาง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางให้แถลงประกอบขออนุมัติเปล่ียนแปลงผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อม 
สร้างผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่าง บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี -  
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ต้ังงบประมาณไว้ใน แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ ถนนลาดยาง หน้าที่ ๓๐๐ รายการที่ ๑๕ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสพิลต์คอนกรีตเช่ือมระหว่างบ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ตำบล 
เกินบุรี - บัานหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี ?3เ\̂ ๓6ท1: ||า- 
?๒06 ค60ฟ]กฐ เช่ือมระหว่างบ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี - บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (กองซ่าง)



นายพิษณุพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เร่ือง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๖ หน้า ๒๙ รายการที่ ๑๐๘ น้ัน
ข้อเท็จจริง
๑. กองข่างได้ส่งจัดหาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้าน 
หนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเถินบุรี - บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน 
จังหวัดลำปาง ให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กองพัสดุ 
และทรัพย์สิน ได้ดำเนินการประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปช!กฐ) ไปแล้ว 
น้ัน
๒. เทศบาลตำบลเถินบุรี ได้มีหนังสือ ท่ี ลป ๕๕๐๐๓/ ๒๖๗ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ แจ้งว่า จุดพิกัดก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ตามผังแบบแปลนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทางเทศบาลตำบลเกินบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว โดย 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมล่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ดังน้ัน จึงขอเปลี่ยนจุดพิกัดก่อสร้างโครงการฯ ตามผังแบบแปลนของ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง
๓. กองช่าง ได้ทำการสำรวจและจัดทำผังพิกัดก่อสร้างตามแบบรูปรายการโครงการซ่อม 
สร้าง ผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี - 
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
จากกรณีดังกล่าว จึงล่งผลให้รายละเอียดของพิกัดสถานที่ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ 
ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดจุดพิกัดตามแบบรูปรายการก่อสร้างของ 
โครงการฯ ที่ได้จัดส่งให้ กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเชชเทฐ) เนื่องจากการขอย้าย จุดพิกัดก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
และเป็นการแก้ไขแบบแปลน ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ 
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทางราชการ จึงขอความเห็นขอบต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อ 
โปรดพิจารณา
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภิปรายขอเซิญ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๓ คน ครบองค์ประชุม 
•ดิฉันจะขอมติที,ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอบุม้ตให้เปล่ียนแปลงผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่าง บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี - บ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ



มติท่ีประชุม

นางสุปราณี เกิดมูล
รองประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายกฤศน่วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

- สมาซิกท่านใดไม่เห็บขอบอบุม้ติให้เปล่ียนแปลงผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว 
ทางแอสฟิลด์คอนกรีต เช่ือมระหว่าง บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี -  
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖ ตำบลล้อมแรด อำ๓อเกิน จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ •ไม่มี-
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบ จำนวน ๒๒ เสียง อบุมัติ'ให้เปล่ียนแปลง 
ผังพิกัดก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง
บ้านหนองซาง หมู่ท่ี ๗ ตำบลเกินบุรี -  บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๖  ตำบลล้อมแรด 
อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๕©๐๐๕/ ๒๖๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (รองประธานสภาๆ)

-ต่อไปเช้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
-ในวาระน้ีมีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามขอเชิญ
- ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีสองประเด็นที่จะขออนุญาตสอบถาม เรื่องแรก ต้อง 
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ได้สนับสนุนท่อประปาภูเขา เพื่อการใช้ 
น้ําอุปโภคและบริโภค ในเขตพ้ืนท่ีบ้านไร่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน แต่ขออนุญาต 
ติติงการทำงานขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการดำเนินการโครงการนี้ 
เนื่องจากไต้รับร้องเรียนจากซาวบ้านมาว่าผู้รับจ้างไต้มาส่งท่อ เ^  ตั้งแต่วันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่ีอบต.หัวเมือง แต่ซาวบ้านไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ไต้เน่ืองจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยังไม่ไต้ตรวจรับ จึงทำให้ต้องทิ้งไว้ที่อบต.เป็น 
ระยะเวลามากกว่า ๖ วัน ทำให้ขาวบ้านต้ังข้อสังเกตว่ากับอปท.ในพ้ืนท่ีมืบีญหาอะไรกัน 
หรือเปล่า ทำให้อปท.ในพ้ืนท่ีท่ีดูและวัสดุส่วนน้ีไต้รับการร้องเรียนมาด้วย ท้ังท่ีจริงแล้ว 
พ้ืนท่ีวางท่ออยู่ก่อนถึง อบต.หัวเมือง ๑๐ กิโลเมตร ล้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางทำงานบูรณาการร่วมกันในพ้ืนท่ีตั้งแต่แรก เราสามารถส่งท่อไต้ต้ังแต่หน้างานไต้ 
เลย ไม่ต้องมาวางไว้ท่ี อบต.หัวเมือง ต้องท้ิงไว้ ๖ วัน ถึงจะมาตรวจรับ ล้าหากเรามาไว้ 
ที่หน้างาน ทำงานบูรณาการร่วมกับพื้นที่ ท้ัง อบต.หัวเมือง และซาวบ้าน ก็จะทำให้ 
บีญหาเรื่องการขนส่ง ไม่มืช้อร้องเรียนทั้งหลาย อยากจะฝากเรื่องการประสานงานใน 
พ้ืนท่ี จากการสอบถามอปท.ในพ้ืนท่ีมาแล้ว อบจ.ลำปางได้ติดต่อมาเฉพาะช่วงเช้าว่าจะ 
มืท่อมาส่ง ช่วงบ่ายเม่ือเอามาส่งแล้วก็ยังไม่สามารถเอาไปทำอะไรต่อไต้ อบต.ก็งง ว่าจะ 
ให้ทำอย่างไรต่อเพราะยังไม่มืการตรวจรับงาน อบต.ก็ต้องรออบจ. ซ่ึงในโอกาสต่อไป 
การตรวจรับงานให้คุยกันให้เรียบร้อย เข่น ส่งของวันไหน เพื่อจะไต้ประสานงานกับ 
พ้ืนท่ีไต้ และทำงานบูรณาการร่วมกันได้ ก็ขอฝากเรื่องการประสานงานของอบจ.ลำปาง 
เร่ืองท่ีสอง ไต้รับการร้องขอจากบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีตำบลแจ้ช้อน ขอความ 
อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดทำทางม้าลายและติดตั้งบ้ายเตือน
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ทางเข้าออกบริเวณโรงเรียน ซ่ึงเป็นสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
๐๐๓๙ ได้แก่โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านสบลี และโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา จากพ้ืนท่ี 
ทางสายนี้ไม่มีบ้ายจราจร และบ้ายชะลอความเร็ว ไม่มีทางม้าลาย ซึ่งผมก็มองเห็นว่า 
ไม่ได้ไข้งบประมาณในการติดตั้งมาก จึงขอความอนุเคราะห์จากอบจ.ลำปาง ช่วย 
ดำเนินการด้วย ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของสมาขิก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมได้รับทราบข้อมูลสมาชิกในเขตพ้ืนท่ี ผมได้กำชับกองช่าง 
ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ผมรับผิดขอบ 
กองช่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประซาซนได้ดีท่ีสุด ข้อผิดพลาดใน 
ครั้งน้ี ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไข เร่ืองท่ีสอง ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเรามีงบประมาณหรือ 
อุปกรณ์ท่ีจะแก้ไขโดยเร่งด่วน ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยตอบดำถามเร่ืองท่ีสอง 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านกฤศนํวัต ประสาน ได้สอบถาม งาน 
กองช่าง จำนวน ๒ เร่ือง เร่ืองแรก ท่านสอบถามกรณีการส่งมอบท่อส่งน้ํามาแล้ว ทำไม 
ไม่ตรวจรับภายใน ๖ วัน เมื่อสักครู่ได้สอบถามกับหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจรับ แจ้งผมว่าที่เราไม่สามารถตรวจรับภายใน ๖ วันได้ เนื่องจากผู้ 
รับจ้างส่งมอบพัสดุไม่ครบ คณะกรรมการไปตรวจสอบแล้วไม่ครบ เลยไม่สามารถตรวจ 
รับได้ ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ นำเรียนให้ที่ประขุมได้ทราบ เรื่องที่สอง ขอความ 
อนุเคราะห์เป็นห่วงนักเรียน เนื่องจากไม่มีทางม้าลาย และเครื่องหมายจราจร ผมจะ 
ประสานกับฝ่ายก่อสร้าง ซ่ึงรับผิดขอบในเร่ืองน้ี ให้ลงพ้ืนท่ีในวันพรุ่งน้ี อาจจะขอความ 
ร่วมมือท่านสมาชิก เพ่ือลงพ้ืนท่ีว่าจุดติดต้ังจุดไหนอย่างไร ขอตอบให้ท่ีประขุมรับทราบ 
เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้เข้าร่วม 
ประขุมทุกท่าน ดิฉันอยากจะสอบถามโครงการในเขตรับผิดขอบในพ้ืนท่ี อำเภอแม่เมาะ 
ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภามา ซ่ึงไม่นับรวมปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นสภาขุดเดิม ตั้งแต่เป็นสมาชิก 
สภามาก็ยังไม่ได้รับการข้ึนโครงการเลย จะมีโครงการถนนงบประมาณ ส่ีแสนบาท ก็ยัง 
ไม่ได้รับการติดต่อ และในปี ๒๕๖๕: ในพ้ืนท่ีปาค่อนข้างจะมีบ้ญหา ดิฉันเลยนำโครงการ 
ไปดำเนินการในบริเวณวัด เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน และขาวบ้านก็ยินดีที,จะให้ดำเนิน 
โครงการ ซ่ึงเรื่องเอกสารก็มีความยุ่งยากมาก เม่ือส่งเร่ืองไปยังสำนักพุทธศาสนาจังหวัด 
แล้ว ก็ให้กับมาแก้ไขข้อความ ซ่ึงระยะอีกเพียงแค่ ๒ เดือนก็จะส้ินปีงบประมาณ ๒๕:๖๕ 
แล้ว ก ็อยากจะสอบถามฝ่ายบริหารว่าในระยะเวลาที่เหลือ ๒ เดือนนี้ อยากให้ 
ประสานงานเพ่ือให้มีการดำเนินโครงการ ในช่วงท่ีรอการขออนุญาตจากสำนัก 
พระพุทธศาสนา ให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ก็ฃอฝากฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการกอง
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ช่าง ช่วยประสานกันให้ด้วย กลัวจะไม่ทัน ฃอฃอบคุณ

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของสมาชิก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เพื่อความซัดเจน จะให้กองช่างได้ตอบข้อซักถาม ว่า 
ดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะตอนน้ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบ 
นโยบาย ททท. ทำทันที แฟ้มเสนอตอนเข้า บ่ายก็ต้องออก ต้องมีท่านเลขาอมร ทอง 
ประดิษฐ์ เป็นผู้ตรวจสอบก่อน ผมให้จบภายในวันเดียว ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง 
ตอบข้อซักถามว่าอยู่ในข้ันตอนไหนแล้ว
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านธยานี ศรีโรจนกุล ได้สอบถาม 
โครงการในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เรื่องการขอใข้พื้นท่ีวัด นำเรียนในที่ประชุมว่าการขอ 
อนุญาตใช้พ้ืนที่ของวัดต้องขอจากสำนักงานพระพุทธศาสนา แต่ละข้ันตอนค่อนข้างจะ 
ใช้เอกสารเยอะ ค่อนข้างจะต้องใช้เวลา ถ้าหากย้อนไปเม่ือ ๒-๓ ปี การก่อสร้างแบบนี้ 
เราจะไม่ต้องขออนุญาต เราจะดำเนินการไปเลย แต่ระยะหลังมีหนังสือสั่งการต่าง  ๆ
เราซ่ึงเป็นผู้ปฏินัติ ก็ต้องยึดถือตามหนังสือส่ังการ ตามระเบียบ .เพราะถ้าหากไม่ทำตาม 
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายคนก็ถูกสตง. ปปข. ทักท้วงกล่าวหา ว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระผมในฐานะผู้อำนวยการกองช่าง ขอรับปากว่างานถ้าหากไม่ติดบีญหาเรื่องพื้นที่ 
กองช่างดำเนินการให้ตามระบบอยู่แล้ว แต่ถ้ามีบีญหาเรื่องการใช้พื้นที่ ไม่ว่าพื้นท่ีปา 
๒๔๘๔ ซ่ึงในอดีตการใช้พ้ืนท่ีปา ๒๔๘๔ ก็ไม่มีการขออนุญาต เพ่ิงจะมีการแจ้งมาในปีนี้ 
ซึ่งก็ไม่ไต้แจ้งมาในต้นปีงบประมาณ แจ้งมาตอนกลางปีงบประมาณ ในกระบวนการ 
จัดหาบางครั้งเราจัดหาแล้ว ก็ต้องคืนจัดหามาเพราะต้องขออนุญาตพื้นที่ป่า ๒๔๘๔ 
เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำหนังสือมายังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้กำชับเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า ๒๔๘๔ และอีกประเด็นการ 
ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าสงวน ผมไต้สอบถามไปยังหลายหน่วยงาน เซ่น กรมขลประทาน 
กรมทรัพยากรนํ้า ส่าสุดกรมทางหลวงซนบท เขาก็มีบีญหาแบบเรา อย่างเข่นกรม 
ชลประทาน เขาขออนุญาตไปแล้วก็ยังไม่ไต้รับการอนุญาต เขาก็ดำเนินการก่อสร้างไป 
ภายหลังมีคำสั่งจากกรมชลประทาน แจ้งว่าการที่หน่วยงานในสังกัดฃลประทานจะ 
ขอรับการสนับสบุนงบประมาณจากกรม จะต้องมีใบอนุญาตพื้นที่ป่าก่อน จะไม่อนุมัติ 
งบประมาณมาก่อน แล้วให้ขออนุญาตตามซึ่งจะไม่ทัน เนื่องจากระยะเวลาการขอ 
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน ใช้เวลาประมาณโครงการละ ๓ ปี ถึงจะไต้รับใบอนุญาต ถ้า 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะดำเนินการโครงการในพื้นที่ป่าสงวน ก็จะไม่ 
สอดคล้องกัน เนื่องจากงบประมาณประจำปีของเราสามารถกันเงินไว้ประมาณ ๓ ปี ซ่ึง 
ต้องรอ ๓ ปี ก็จะเป็นประเด็นบีญหาเรื่องการใช้พื้นที่ป่า ก็ฃอน่าเรียนให้ที่ประชุมไต้ 
ทราบว่า ท่านผู้บริหารก็ไต้มอบนโยบายให้กองช่าง รีบดำเนินการ ที่ผ่านมาผมก็ไต้ 
ประชุมหารือกับท่านรองพิษณุพล ประสาน เราจะแก้ไขบีญหาในการขอใช้พ้ืนท่ีอย่างไร 
และโครงการในเขตพ้ืนท่ีสมาชิกจะไต้ดำเนินการเร็วข้ึน เราก็มีแนวทางการแก้ไขบีญหา



นายธีทัด ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

เบ้ืองต้น คือ พ้ืนท่ีท่ีเป็นปา ๒๔๘๔ เราจะทำหนังสือไปให้อปท.ให้อปท.เจ้าของพ้ืนท่ี 
ยืนยันมาว่าโครงการท่ีเราจะดำเนินการเป็นโครงการก่อนป่า ๒๔๘๔ หรือไม่ ถ้าเป็นเป็น 
โครงการที่มีก่อน ๒๔๘๔ เราก็จะไม่ดำเนินการขออนุญาตเนื่องจากเป็นโครงการเดิม 
ก่อนป่า ๒๔๘๔ ตรงนี้เราก็พยายามแก้ไขให้งานเราเดินหน้าไปได้ ฃอซี้แจงเบื้องต้น 
เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นางธยานี ศรีโรจนกุล 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

-ฃอเชิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม ตอนนี้อยากจะไต้รับคำตอบว่า 
ตอนน้ีลำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ไม่ติดขัดปีญหาอะไร เขาจะส่งหนังสือไป 
ยังกรุงเทพในปี ๒๔๖๔ ถ้าในส่วนน้ีระยะเวลาท่ีเหลือ ๒ เดือน จะขออนุญาตสอบถามว่า 
สามารถดำเนินโครงการรอไต้หรือไม่ ระหว่างที่รอจากสำนักพุทธศาสนาจากกรุงเทพ 
อยากจะได้เป็นสักขีพยาน อยากได้รับคำตอบจากกองช่าง บางครั้งเราโทรสอบถามจาก

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

กองช่าง ก็ข้า อยากให้สมาชิกทุกท่านช่วยเป็นสักขีพยานด้วย ขอขอบคุณ 
มีสมาชิกท่านใดมีเร่ืองท่ีจะเสนออีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ขาวบ้านไต้ร้องเรียนมาถนนเสียหาย การสัญจรไปมา 
ลำบาก ก็ไต้รับการตอบสนองจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้ 
ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลไปดำเนินการซ่อมถนนให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว การ 
สัญจรไปมาก็สะดวกขาวบ้านก็ฝากขอบคุณฝ่ายบริหาร ที,ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ
-ขอเชิญท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก

นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประลิทธี้ เตซะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง ขอขอบคุณฝ่ายบริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้แก้ไขปีญหาราคาสับปะรดตกตํ่า ให้กับพ่ิน้องขาวสวนสับปะรด อำเภอเมืองลำปาง 
เป็นที่เรียบร้อย ซาวบ้านฝากขอบพระคุณมาเป็นอย่างยิ่ง ตอนน้ีสับปะรด ราคาดี และ 
ไม่ม ีขายแล้ว ก็ผ่านไปด้วยดี เรื่องที่สอง ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดส่ง 
เครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการร่วมกับอบต.บ้านเสด็จ เราสนับสนุนเครื่องจักรกล และ 
น้ํามันเฃ้ือเพลิงเป็นของอบต.เสด็จ ตอนนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณ 
ฝ่ายบริหารเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของสมาชิก

นายพิษเนุพล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
รองนายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอยากจะเพิ่มเติมท่านผู้อำนวยการกองช่าง ตอนนี้เราจะ

ทำหนังสือสอบถามในโครงการในพ้ืนท่ีของท่าน สถานท่ีเราจะแก้ไข'ปิญหาซาวบ้าน หรือ



นายพิษถ{พล ประสาน ก่อสร้าง อยู่ก่อนพ.ศ.๒๔๘๔ หรือหลัง พ.ศ.๒๔๘๔ ถ้าท่านอยากจะให้งานในพ้ืนท่ีทำได้ 
รองนายกอบจ.ลำปาง เร็ว ช่วยประสานงานให้ด้วย ช่วยตอบหนังสือให้ไว พื้นท่ีวัด โรงเรียนทั้งหลาย ก็เกิด

ก่อน ๒๔๘๔ อยู่แล้ว ก็ฝากท่านไว้ด้วย ถ้าหากไม่เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งขึ้นใหม่ ขอให้ท่าน 
ช่วยเป็นแรงเสริม ถ้าหากท่านได้หนังสือมาผมจะกำขับให้กองช่างรีบดำเนินการให้ 
ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านประหยัด แลลันกลาง
รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอยากหารือเรื่องถนนสี่แยกไฟแดงห้างฉัตร -  แม่ฮาว วอ

แก้ว จะมีถนนประมาณ ๖๐๐ เมตร เป็นถนนอยู่ในความดูแลของ ทต.ห้างฉัตร และจุด 
พิกัดของ อบจ.ลำปาง จะเริ่มด้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่ฮาว ระยะทางมาถีงสี่แยก 
ประมาณ ๖๐๐ เมตร ถ้าหากอบจ.ไปทำถนน เราก็จะทำตั้งแต่พื้นที่ของ อบจ.ลำปาง 
อยากจะหารือถ้าหาก ทต.ห้างฉัตร จะมอบให้อบจ.ลำปาง ไปดูแล การซ่อมถนนจะได้ไม่ 
ขาดช่วง ถ้าหากทต.ห้างฉัตรจะมอบให้ ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอยางไรบ้าง อบจ.ลำปาง 
รับได้หรือไม่ เขตพ้ืนท่ีห้างฉัตร เขต ๑ แม่อาว -  วอแก้ว ฝากฝ่ายบริหารได้ส่งช่างไปดู 
พ้ืนท่ี ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านพงษ์พันธ์ กุญฃร
รองประธานสภาฯ
นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นางฉันทพัฒน่ โนปีง 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ท่ีได้สนับสนุนเครื่องจักรกลเข้าไปทำถนนสายเลาสู -  เปียงใจ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ 
กองช่าง หัวหน้าฝ่าย เพราะถนนเส้นนี้ใข้ระยะเวลาในการทำหลายเดือนมาก ตอนน้ีผล 
ตอบรับซาวบ้านประทับใจมาก ซ่ีงปีท่ีผ่านมาแล้วได้ลงข่าวขาวบ้านไม่สามารถสัญจรไป 
มาได้ ซึ่งตอนนี้อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการทำให้ถนนได้สัญจรไปมาได้สะดวก และใน 
โอกาสหน้าถ้าหากทำไปถึงอำเภองาวได้ ก็จะดืมาก ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านฉันทพัฒน์ โนปิง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เน่ืองจากดิฉันได้รับ 
เรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการชุมซน บ้านศาลาดอน กับบ้านหนองเจริญ เน่ืองจากมี 
ถนน สายเชื่อมต่อระหว่างบ้านศาลาดอน-บ้านหนองเจริญ ท่ีมีไ'ฟกระพริบ ของอบจ. 
ลำปาง ของเราจำนวน ๔ ด้น ท่ีนำไปติดต้ังบนสะพาน ซ่ึงดับท้ัง ๔ ด้น ซ่ึงเกิดอุบ้ติเหตุ 
และมีคนเสียชีวิตในช่วงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ที่ผ่านมา ก็ได้ประสานกับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าท่ีได้ลงพ้ืนท่ีไปดูแลทันที ปรากฏว่ามีป็ญหาช่วงถนน 
ตัดผ่าน ซึ่งซาวบ้านต้องการไฟจราจรเพิ่มและไฟส่องสว่างเพิ่ม ก็ต้องขอขอบคุณ 
ผู้อำนวยการกองช่างที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลทันที และดิฉันก็ได้นำเรียนเร่ืองน้ีให้กับท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้ว ขอความอนุเคราะห์เรื่องไฟแสงสว่าง และ 
งบประมาณในส่วนฟ้ายจราจรให้ด้วย เพราะประซาขนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ



นางฉันทพัฒน์ โนจง 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล

เพราะเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตในถนนสายทางน้ี และเร่ืองท่ีสอง จะสอบถาม 
โครงการสูบนํ้าพลังไฟฟ้าของบ้านกล้วยหลวง ห้วยทรายขาว ซึ่งดิฉันได้ติดตามมา 
ตลอด ได้รับคำตอบว่าโครงการกำลังจะเสนอให้ท่านนายก และก็ไม่รู้ว่าอยู่ในข้ันตอน 
ไหน เพราะกองข่างก็ได้โทรไปประสานขอเอกสารการประซาคมของขาวบ้านแนบเรื่อง 
ดิฉันก็ได้ไปฃอที่เทศบาลเพื่อมาแนบแล้ว และดิฉันลงพื้นที่ไปงานต่าง  ๆ ขาวบ้านก็มื 
คำถามกลับมา บอกว่ารอนาน บอกว่าถ้าเดือนสิงหาคมปีน้ีถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ จะเผา 
รางส่งนํ้า ซึ่งมีรางส่งนํ้าแต่ไม่มีเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับซาวบ้านได้ ก็ฃอฝาก 
ฝ่ายบริหารช่วยติดตามให้ด้วย เม่ือไหร่โครงการจะได้ดำเนินการ เพราะช่วงน้ีอยู่ในช่วง 
ทำนาของขาวบ้านแล้ว ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านประหยัด แลลันกลาง

รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน อยากจะเรียนสอบถามฝ่ายบริหาร ถนนสายทางของอบจ.

ลำปาง บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะว่าอบจ.ลำปางรับปากเขาไว้ว่า 
เราจะไปปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ช่วงก่อนมีหนังสือจากอบจ.ลำปาง งบประมาณแปด 
หมื่นกว่าบาท ตอนนี้พออบจ.ลำปาง เราอนุมัติ แต่การไฟฟ้าประเมินราคาหม้อแปลง 
สูงข้ึนไปอีก เราจะแก้ไขปิญหาน้ีอย่างไรให้กับสายทางของเราท่ีใข้ไฟฟ้าของอปท.ทต.ปง 
ยางคก อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารว่ามีแนวทางในการแก้ไขบีญหาอย่างไร เร่ืองท่ีสอง 
ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และทีมผู้บริหารที่ได้ 
สนับสนุนการเปาบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เขต ๑ อำเภอห้างฉัตร จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน ก็ 
ได้รับคำขื่นขมจากซาวบ้าน ก็ปลอดภัยจากเรื่องภัยแล้งได้ ซึ่งบางบ่อการใซ้งานก็หลาย
ปี ทำให้บีมซัมเมอร์ส ของแต่ละหมู่บ้านเสียหาย แต่ตอนน้ีก็ประทับใจ ต้องขอบคุณฝ่าย 
บริหารท่ีอนุมัติและสนับสนุนเคร่ืองจักรกล ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล มีสมาซิกท่านใดมีเร่ืองจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี
รองประธานสภาฯ -ฃอเซิญฝ่ายบริหารได้สรุปประเด็นและตอบข้อซักถามของสมาซิกแต่ละท่าน
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห้สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเริ่มเรื่องไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำปาง คงต้องให้รองพรรณี การะกัน เปีนผู้ขึ้แจงตามข้อระเบียบ เราจะสามารถ 
ดำเนินการอะไรได้บ้าง หรืออาจจะให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ข้ึแจงก็ได้ เพราะโครงการ 
นี้ เราเริ่มดำเนินการมาตั้งต้นปี ซึ่งใข้ระยะเวลาที่นานมากในการอนุมัติโครงการ พอ 
อนุมัติงบประมาณไปแล้ว อาจจะเปีนไปได้ที่ค่าวัสดุ ค่าแรงงานขึ้นหมด เพราะฉะน้ัน 
ตอนนี้งบประมาณอาจจะเปลี่ยน ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างขี้แจง แล้วเราจะ 
ดำเนินการต่อไปได้อย่างไร มีอยู่ ๒ แนวทาง ล้าหากไม่ปรับลดโครงการ ก็เพิ่ม 
งบประมาณ ก็มีอยู่ ๒ แนวทาง พิจารณาดูว่าแนวทางไหนที่จะทำได้เหมาะสม ใข้ 
ระยะเวลาน้อยที่สุด เร่ืองถนนสายทางห้างฉัตร ท่ีจะส่งมอบให้กับอบจ.ลำปาง จะต้องให้ 
รองปลัดได้ขึ้แจง ข้อระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สามารถที่จะรับโอน 
ถนน ซ่ึงเปีนทรัพย์สินของอปท.ได้หรือไม่ ในเบื้องต้นเข้าใจว่าอาจจะทำได้ยาก ส่วนใหญ่ 
แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็จะรับโอนจากหน่วยงานกลางท่ีมีภารกิจถ่าย



บางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร โอนให้กับ อปท. จะให้รองพรรณี การะกัน เป็นผู้ซ้ีแจงระเบียบ เร่ืองถนนศาลาดอน 
นายกอบจ.ลำปาง -  บ้านหนองเจริญ ที่ขาดเครื่องหมายจราจร อบจ.ลำปาง ก็ต้องเข้าไปดูแลอยู่แล้ว ซ่ึง

เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประซาซน เพราะฉะนั้น ตรงน้ีก็จะ 
เข้าไปดำเนินการให้ เร่ืองถนน ที่ขาดเครื่องหมายจราจร ในพื้นท่ีโรงเรียนแจ้ข้อนวิทยา 
โรงเรียนบ้านสบลี ตรงนี้ อบจ.ลำปาง ก็จะเร่งเข้าไปดำเนินกา'รให้ เรื่องท่อที่อบต.หัว

นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นางสุปราณี เกิดมูล

เมือง ก็ได้ตอบข้อซักถามไปแล้ว ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง ขี้แจงรายละเอียด 
รายโครงการ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบข้อซักถามของท่านประหยัด แลสันกลาง 
ท่านไต้สอบถามกรณีสายทางธรรมศาสตร์ลำปาง อบจ.ลำปาง ไต้ต้ังงบประมาณอุดหนุน 
ให้การไฟฟ้าภูมิภาคในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕: งบประมาณ ๘๕:๐,๐0๐ บาท ซ่ึงตอนท่ีเรา 
ประมาณการเป็นช่วงปี ๒๕:๖๔ ขณะน้ันราคาน้ัามันยังไม่ข้ึน ค่าวัสดุก็ไม่ปรับข้ึน พอมา 
ปีนี้ เราจะดำเนินการอุดหนุนให้เขา เราต้องทำหนังสือแจ้งให้เขาประมาณการราคาใหม่ 
เขาได้ประมาณการใหม่ จำนวน ๑,๐๙ ๐ ,๐๐ ๐  บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่เราได้ตั้ง 
งบประมาณอุดหนุนไว้ ๘๔๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไต้หารือกับหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ก็ไต้ 
มอบหมายให้ท่านไปประสานงานกับผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอห้างฉัตร กรณีนี้อบจ.ลำปาง 
จะสามารถดำเนินการไต้อย่างไรบ้าง ก็เหมือนท่านนายกบอกว่าน์าจะมือยู่ ๒ วิธี ๑.เติม 
วงเงินให้เขา ๒.ปรับลดงบประมาณลง ซึ่งกระบวนการแรกในการเติมงบประมาณ ผมไม่ 
แน่ใจข้อระเบียบว่าสามารถทำได้หรือไม, เพราะเป็นเงินอุดหนุน ผมเสือกใข้วิธีที่ ๒ 
ประสานงานกับผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอห้างฉัตร เขาปรับแบบแปลน ประมาณการลง ปรับ 
ระยะลง เขาก็รัขปากว่าจะปรับลงให้อยู่ในงบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท สรุปแล้วอบจ. 
ลำปาง จะปรับขนาดลงตามวงเงินที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้อนุมัติให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอนำเรียนให้ท่ีประขุมทราบ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านรองพรรณี การะกัน

รองประธานสภาฯ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
รองปลัดอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน และคณะผู้บริหาร สำหรับเรื่องการถ่ายโอนภารกิจตามที่

ท่านนายก ได้นำเรียนไปแล้วนั้น ปกติเราจะรับโอนจากหน่วยงานที่เป็นส่วนกลาง 
งบประมาณก็จะลงมาตามระยะทางที่เราดำเนินการ แต่ตรงนี้เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
เขาก็จะได้รับภารกิจ งบประมาณตรงนี้มา เพราะตามถนนถ่ายโอนของเราก็จะไต้รับ 
งบประมาณมาส่วนหน่ึง เพราะฉะน้ัน ตรงน้ีถ้าหากจะโอนกันจริง  ๆ ก็ต้องแจ้งข้อมูลไป 
ท่ีกรม ข้ันตอน'จะมืเยอะ ฉะน้ัน ข้ันตอนข้อมูลท่ีอยู่ตรงน้ี หมายความว่าถนนท่ีไต้รับการ 
ถ่ายโอนของเทศบาลตำบลห้างฉัตร งบประมาณก็จะลงที่เขา แต่ถ้าหากเรามาโอนกัน 
ภายนอก โดยท่ีกรมไม่รู้ อบจ.ลำปาง ก็จะไม่ไต้รับงบประมาณบริหารตรงน้ัน ในเร่ืองท่ี 
เราจะมาบำรุงสายทางตรงนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากจะดำเนินการจริง  ๆ ก็ต้องให้กรม 
รับรู้ด ้วยว่า ถนนตรงนี้มาอยู่ท ี่อบจ.แต่ข ั้นตอนมีเยอะมาก และก็จะล ่าข ้าด ้วย 
งบประมาณถนนตรงนี้ก็จะถ่ายโอนมาตามภารกิจที่เขารับมอบ ตรงนี้คิดว่าเทศบาล 
ตำบลห้างฉัตรเขาไต้รับงบประมาณมาส่วนหน่ึงอยู่แล้ว แต่เทศบาลตำบลห้างฉัตรคงจะ



นางสาวพรรณี การะกัน มีภารกิจเยอะ จริง  ๆ แล้วเขารับผิดชอบเพียงแค่ ๒ หมู่บ้าน แต่อบจ.ลำปาง รับผิดชอบ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง ประมาณหกร้อยกว่ากิโลเมตร ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่นโยบาย ข้อระเบียบกฎหมาย ต้องไป

ศึกษาข้ันตอนล้าหากเราไมใต้รับจากราชการส่วนกลาง เราจะดำเนินการในส่วนน้ีจะต้อง 
ใช้เวลา และขั้นตอนอย่างไรบ้าง ถึงอย่างไรแล้วเราก็จะต้องรายงานงบประมาณเข้าที่ 
กรม ซ่ึงกรมจะจัดสรรงบประมาณส่วนน้ีมาให้กับอบจ. เพราะงบประมาณจะต้องมาตาม 
ภารกิจท่ีเราไต้รับการถ่ายโอน ขอน่าเรียนเพียงแค่นี้ ขอชอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านประหยัด แลสันกลาง
รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลลันกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติม คือตอนนี้บีญหาอยู่ที่ซาวบ้าน เร่ืองการ

ถ่ายโอนก็ต้องให้หน่วยงานประสานงานกัน บีญหาก็คือล้าสมมติอบจ.ลำปางไปพัฒนา 
ทำแอสฟ้ลท์ติกในจุดพิกัดของอบจ. แต่ถนนตรงมุมช่วงต่อจากอบจ.ไปถึงส่ีแยกไฟแดง 
หากเสียหาย สมมติเทศบาลมาทำตรงนี้ อีกหน่ึงปี ถนนเสียหาย ซ่ึงไม่สมดุลกัน น่ึคือ 
บีญหาท่ีพ่ิน้องประซาซนเขาขอมาทำไมไม่ทำ พี่น้องประซาซนเขาคงไม่เข้าใจว่าตรงน้ีมี 
๒ หน่วยงานท่ีดูแล เราอยากให้เปีนเน้ือเดียวกัน ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญนางสุปราณี เกิดมูล 

รองประธานสภาฯ 
นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ไต้นึ่งฟ้งการอภิปราย เรื่องภารกิจการถ่ายโอน ท่าน 
รองพรรณี การะกัน พูดมาก็พอพิงได้ว่ามีข้อจำกัดเยอะแยะ ที่ว่าเยอะแยะของท่านคือ 
อะไร และใช้เวลาเท่าไหร่ ควรจะซัดเจน แต่เรื่องภารกิจการถ่ายโอนถนน ตอนน้ีล้าหาก 
ท่านจะรับมาผมไม่เห็นด้วย เนื่องจากเราคาดการณ์ ถนนในภารกิจของเรามีประมาณ 
หกร้อยกิโลเมตร ในหน่ึงปีท่านได้รับเงินอุดหนุน จากกรม ผมให้หน่ึงร้อยล้านบาทเลย 
ซึ่งระยะหลังนี้เราก็ได้รับมาเพียงสี่สิบล้านบาทเอง ถ้าหนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าคำนวณ 
ตัวเลขถนน กิโลเมตรละ ๒ ล้านบาท ในหน่ึงปีท่านก็ได้รับงบประมาณสนับสบุน เพียง 
แค่ ๕๐ กิโลเมตร ต่อหน่ึงปี ในหน่ึงสมัย ๔ ปี ท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม 
เพียง ๒๐๐ กิโลเมตร แต่ท่านมีภารกิจถนนของท่านจำนวน ๖๐๐ กิโลเมตร อีก ๔๐๐ 
กิโลเมตร ท่านดูแลอย่างไร ท่านตั้งงบประมาณดูแลในส่วนที่ขาดหายไปอย่างไร และ 
ทราบข่าวว่าฝ่ายบริหารจะจัดซื้อเครื่องจักรกล เพ่ีอมาทำนุบำรุงถนน คงต้องรอดูว่าถ้า 
ฝ่ายบริหารจัดซื้อเครื่องจักรกลมาแล้ว ถูกประเภทในการดูแลรักษาถนนอีก ๔๐๐ 
กิโลเมตร หรือไม่ ถ้าซื้อเครื่องจักรกลหนักอย่างเดียว แต่ภารกิจของท่านการดูแลถนน 
๔๐๐ กิโลเมตร มีเสียหายตลอด ผมพูดถึงภายในระยะเวลา ๑ สมัย ๔ ปี คือที่เหลือ 
๔๐๐ กิโลเมตร ฝากฝ่ายบริหารคิดเรื่องการทำนุบำรุงถนน ๔๐๐ กิโลเมตร ท่ีอยู่ในมือ 
ส่วนท่ีจะรับเพ่ิมหรือไม่ ก็อยู่ที่ดุลยพินิจ แต่ผมอยากจะให้ความซัดเจน การเพิ่มเติมต่าง 
 ๆ การรับถ่ายโอน ขอให้ฝ่ายข้าราชการทำงานให้ซัดเจน เพราะท่านพูดมาตลอด ท่านไม่ 

เคยนับหนึ่ง ท ่านบอกว่ามีเงื่อนไขแบบนั้นแบบนี้ ยกต ัวอย ่าง โครงการศาลา 
เอนกประสงค์วัดทุ่งกู่ด้าย ซ่ึงจะตกในปีน้ีเดือนกันยายน ถ้าหากไม่ได้ก่อสร้าง เน่ืองจาก 
ส้ินสุดปีงบประมาณ และทำไมงบประมาณถึงจะตก ด้วยเหตุผลว่าไม่ได้รับการขอ



นายถาวร บุปผาเจริญ อนุญาต ท่านมาเร่งดำเนินการในช่วง ๖ เดือนท่ีผ่านมาน่ีเอง ท้ัง  ๆ ท่ีงบประมาณผ่านมา 
ศ.อบจ.อ.เมืองลำปาง ๒ ปีแล้ว แต่เพิ่งเริ่มคิดจะดำเนินการ หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นลำนักงาน

พระพุทธศาสนา เพ่ิงคิดจะทำ และมีเรื่องจะฝากงบประมาณศาลาวัดทุ่งกู่ด้ายมูลค่าสิ่ 
ล้านบาท เป็นการคิดค่าก่อสร้าง เม่ือสองปีท่ีแล้ว สิ่งที่เราทราบกันดืว่า ณ เวลานี้ มูลค่า 
เหล็ก วัสดุต่าง  ๆ ราคาขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ป้ญหาที่เห็นซัดเจน ล้าหาก 
ลำนักงานพระพุทธศาสนาให้อนุญาตมาภายในเดือนน้ี ท่านประกาศงานเพ่ือให้ทันเดือน 
กันยายน ผมถามว่าจะมีคนซื้อแบบท่านเหรอ เมื่อเห็นซัดเจนว่างานอาคารขาดทุน 
ซัดเจน ซึ่งขี๋ให้เห็นซัดเจนว่าขาดมิติการมองถึงงบประมาณที,ยังค้างอยู่ทั้งหมด ในส่วน 
ของตำบลบ่อแอ้ว ศาลาเอนกประสงค์ ยังด้างอยู่อีก ๓ โครงการ และไม่มีกระบวนการ 
คิดเลยว่าล้าหากวัสดุขึ้นราคาจะปรับลดขนาดหรือไม่ หรือจะเพิ่มวงเงิน ก็ทำได้สอง 
อย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้าหากถามว่าเป็นหน้าที่ของสมาซิกสภาหรือไม่ ไม1ใช่หน้าที่ของ 
สมาซิก เป็นหน้าท่ีของเจ้าของหน่วยงานงบประมาณ ต้องคิด ซึ่งผมรับรองได้เลยอาคาร
เอนกประสงค์วัดทุ่งกู่ด้าย ล้าหากลำนักงานพระพุทธศาสนาอนุญาตภายในเดือนนี้ 
ประกาศงาน ไม่มืผู้ย่ี'น'ข้อเสนอ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ล้าหากไม่มี
รองประธานสภาฯ -ฃอเซิญฝ่ายบริหาร
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ฃอขึ้แจงกรณีอาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งกู่ด้าย ยอมรับว่า

ล่าข้าจริง และติดเรื่องการขออนุญาตจากลำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นโครงการท่ีอยู่ 
ในงบประมาณ ๒๕:๖๓ ผ่านมาถึงปี ๒๕:๖๕: ระยะเวลาสามปีแล้ว จริง  ๆ แล้ว เร่ือง 
กระบวนการทำงานการขอใบอนุญาต เป็นเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงเพราะเราเห็นถึงความส่าข้าที่เกิดขึ้น ก็ได้ 
เร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีเร่งดำเนินการเรื่องการขออนุญาต การขออนุญาตมีหลายรูปแบบ ท้ัง 
พื้นที่ที่อยู่ในเขตปาสงวน ป่า ๒๔๘๔ เอกสาร นสล. และเอกสารของลำนักงาน 
พระพุทธศาสนา ผ่านระยะเวลามาหนี่งปี ซึ่งก็ได้เร่งรัดติดตามการทำงานกัน ก็เชื่อว่ามี 
ความคืบหน้าพอสมควรแล้ว เรียกว่าน่าจะประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ รู้แล้วว่าแต่ละ 
โครงการติดเรื่องใบอนุญาตตรงไหนบ้าง เรากำลังดำเนินการอยู่ ยกตัวอย่างอาคาร 
เอนกประสงค์บ้านทุ่งกู,ด้าย ตอนน้ีก็รอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนา ซ่ึงบังเอิญ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปพบท่านผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ขอความ 
อนุเคราะห์ท่าน ล้าหากอบจ.แจ้งไปก็ช่วยเร่งรัดออกใบเอกสารให้เราด้วย ซึ่งท่านก็ 
รับปากจะดำเนินการให้ ที่แจ้งว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๔๖๓ ซ่ึงก็ต้ัง
งบประมาณมาตั้งแต่ปี ๒๔๖๒ แล้ว ซึ่งผ่านระยะเวลามานาน ผ่านมาแล้ว ๒ สภาแล้ว 
ฝ่ายบริหารซึ่งได้มารับหน้าที่เมื่อปี ๒๔๖๔ ก็ยังมีความสงสัยว่าผ่านระยะเวลามา ๒ ปี 
ทำไมโครงการน้ีถึงไม่ได้รับการแก้ไข จนกระทั้งได้รับการแก้ไขในปี ๒๔๖๔ ถือว่าได้ 
พยายามเร่งรัดติดตามก้น เรื่องความล่าข้าในการดำเนินการ ก็ต้องยอมรับว่าส่าข้าจริง  ๆ
เข้าใจว่าสมาซิกทุกท่านก็ต้องการผลักดันให้โครงการเกิดข้ึน ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีท่ีมีป้ญหาก็ 
จะอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งผู้อำนวยการกองช่างก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเรามีปีญหาป่า พ.ศ. 
๒๔๘๔ เพ่ิมข้ึนมาในปีน้ี จังหวัดลำปางอาจจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ท่ีมีท้ัง



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร หนังสือหารือกำขับมา และมีหนังสือเวียนจากจังหวัดลำปางอีก ว่าทำไม่ได้
นายกอบจ.ลำปาง เพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางตามที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำได้พยายามหาแนวทาง

ร่วมกัน ที่จะช่วยแก้ไขปีญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ีงมีทางออก เราจะดำเนินการตั้งแต่น้ีเป็นด้นไป 
เข้าใจว่าการทำงานที่ล่าช้า ได้สร้างปิญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องแก้ไข 
ป็ญหาด้วยการนำโครงการเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดงบประมาณในสภาเป็นเรื่อง 
จำนวนมาก อย่างท่ีเกิดขึ้นในวันนี้ แตกเนื่องจากในปีน้ีมีภาวะสงคราม โควิด ถ้าหากไม่ 
มีภาวะสงคราม โควิด ด้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ไม่มีเรื่องนํ้ามันแพง ป้ญหาน้ีก็คงไม่ 
รุนแรง แต่บังเอิญเป็นช่วงจังหวะเวลา สถานการณ์สงคราม สถานการณ์ข้าวของแพง 
น้ํามันแพง ก็เกิดข้ึนเม่ือคร่ืงปีท่ีผ่านมา ก็ต้องบอกว่าระยะเวลาไม่ค่อยสมดุลกัน อย่างไร 
ก็ตามฝ่ายบริหารก็พร้อมที่จะรับเรื่องการบริหารจัดการการเร่งรัดกระบวนการทำงาน 
เพ่ือให้แต่ละโครงการท่ีเสนอผ่านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการ 
ตอบสนองและได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วท่ีสุด ตอนน้ีกำลังปรับกระบวนการ คิด 
ว่าน่าจะผลักดันโครงการให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างเช่นหลาย  ๆ โครงการก่อนสิ้น 
ปีงบประมาณนี้ ขอเรียนขี้แจงเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -มีสมาขิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
รองประธานสภาฯ -ไม่มี ดิฉันขอปิดประขุม

ปิดประขุม เวลา ๑๔.๓๔ น.

(ลงข่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประขุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงข่ือ) •— ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม
(นายถาวร บุปผาเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประขุม 
ได้ตรวจรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นายซาญณรงค์ มาเรียน)

(ลงซ่ือ) กรรมการ

(นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม)

(ลงซ่ือ) -  กรรมการ
(นายอำนวย วรญาณกุล)

(ลงข่ือ) กรรมการ/เลขานุการ
(นางฉันทพัฒน่ โนปีง)

ได้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประขุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เม่ือคราวประขุมสมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(นายถาวร บุปผาเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


